

PHỤ LỤC

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đối với các nội dung trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

(Kèm theo Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Ý KIẾN THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND TỈNH	TIẾP THU, GIẢI TRÌNH CỦA UBND TỈNH
1	Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh	
	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Chỉ đạo các cấp, các ngành có giải pháp phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 theo chương trình, kế hoạch đã đề ra¹.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tập trung vào cải cách bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập, cải cách về thủ tục hành chính; nâng cao các chỉ số về năng lực cạnh tranh, sự hài lòng về sự phục vụ hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chất lượng dịch vụ hành chính công. Tạo môi trường tốt để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, đất đai, bồi thường, đầu tư xây dựng...; đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” tại các đơn vị, địa phương, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy².4. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, tiêu cực; ma túy, giết người, xâm hại trẻ em, gây rối trật tự công cộng, “tín dụng đen”, vi phạm về lâm luật, đất đai, tài nguyên, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm, các vụ việc dư	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện các nội dung theo đề nghị của Ban Pháp chế trong thời gian tới.</p>

¹ Nghị quyết số 78/ND-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023.

² Công văn số 697-CV/TU ngày 20 tháng 12 năm 2018 và Công văn số 709-CV/TU ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

	<p>luận quan tâm.</p> <p>5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.</p> <p>6. Chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định; thực hiện đúng các nội dung đã hứa với đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri thông qua trả lời chất vấn, trả lời kiến nghị của cử tri; chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>	
2	<p>Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023</p>	
a	<p><i>Về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023</i></p>	
	<p>Báo cáo làm rõ nguyên nhân tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2023 đạt tỷ lệ thấp (6,8%) so với cùng kỳ năm trước (9,69%).</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:</p> <p>Về nguyên nhân nhân tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2023 đạt tỷ lệ thấp (6,8%) so với cùng kỳ năm trước (9,69%): Do ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới với nhiều khó khăn như lạm phát vẫn còn cao, chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều nước, nhu cầu toàn cầu giảm sút, cuộc xung đột Nga-Ukraine... có tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Hậu quả của dịch Covid-19 để lại hết sức nặng nề. Các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế đã phải gồng mình chống chịu trong thời gian qua, năng lực đã bị bào mòn đáng kể, nay lại bị chịu tác động bởi nhiều yếu tố mới làm cho khó khăn lại càng khó khăn hơn. Mặt bằng lãi cho vay của các ngân hàng cao dẫn đến việc doanh nghiệp khó khăn về nguồn vốn, trong khi đó giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc mở rộng quy mô đầu tư. Thu ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do ảnh hưởng từ thị trường bất động sản dường như đóng băng, không đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất để bố trí cho các dự án. Giải ngân vốn đầu tư công, một động lực tăng trưởng vô cùng quan trọng trong bối cảnh hiện nay, tuy nhiên vẫn chưa có cải thiện đáng kể do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan.</p> <p>- Theo số liệu dự báo của Tổng cục Thống kê, tăng GRDP tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm ước đạt 6,8%, xếp thứ 23/63 tỉnh thành và cao nhất trong Khu vực Tây Nguyên. Mặc dù không đạt được mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, tuy nhiên qua đánh giá, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước với những kết</p>

		<p>quả mà tỉnh Kon Tum đạt được trong thời gian qua là đáng ghi nhận. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trong năm 2023</p>
	<p>Qua theo dõi, việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện vẫn còn chậm, chưa được khắc phục, gián tiếp ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư khởi công mới trong năm 2023. Đề nghị báo cáo làm rõ nguyên nhân, giải pháp khắc phục.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:</p> <p>Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện vẫn còn chậm phê duyệt nguyên nhân là do: Một số huyện thành phố còn chậm trễ trong công tác hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt sau khi có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc rà soát các danh mục cần thu hồi đất để cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện thành phố còn bất cập chưa phù hợp với danh mục dự án đã đăng ký trong cả kỳ quy hoạch 10 năm dẫn đến tình trạng hồ sơ phải trả đi trả lại nhiều lần. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Theo đó, đến thời điểm hiện tại Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 10/10 Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.</p>
	<p>Hiện nay, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt tỷ lệ thấp, việc chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dẫn đến việc chậm giao bổ Kế hoạch vốn, triển khai thực hiện đầu tư, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:</p> <p>Giải ngân kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, nguyên nhân do nhiều nội dung, hoạt động, dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình đến nay chưa có hoặc mới có quy định, cơ chế, hướng dẫn thực hiện của Trung ương (<i>Trung ương chưa ban hành quy định về cơ chế dùng vốn đầu tư công hỗ trợ trực tiếp cho chính sách nhà ở, đất ở, đất sản xuất thuộc Dự án 1 (Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt); Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30 tháng 5 năm 2023 hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10;...</i>) hoặc một số nội dung địa phương không có nhu cầu, đối tượng để triển khai thực hiện theo quy định hoặc dự toán được Trung ương giao cho địa phương cao hơn so với nhu cầu thực tế (<i>Không có nhu cầu thực hiện nội dung “Hỗ trợ chuyển đổi nghề” thuộc Dự án 1; không có đối tượng đáp ứng theo quy định để triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 (Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), Dự án 5; nhu cầu triển khai thực tế thấp hơn so với dự toán được giao (các nội dung thuộc Tiểu dự án 1 (Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân), Dự án 3; Tiểu dự án 3 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi), Dự án 5);...</i></p> <p>Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng</p>

		<p>6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các cơ quan Trung ương đang khẩn trương hoàn thiện, ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung các thông tư, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, việc này đã và sẽ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; cùng với việc rà soát, điều chỉnh các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch thực hiện các chương trình năm 2022, 2023 (<i>đang trình đồng thời tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh</i>), sẽ tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, dự toán chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.</p>
	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. - Tăng cường quản lý, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; tích cực thu hồi nợ thuế; điều hành chi ngân sách bám sát dự toán, tiết kiệm, hiệu quả. - Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công; đảm bảo công khai, minh bạch trong đấu thầu dự án. Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định phê duyệt đầu tư dự án, công trình, chương trình đảm bảo cân đối, lồng ghép đủ vốn thực hiện, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh chủ trương đầu tư. - Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch; khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ rừng theo kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh³, đồng thời theo dõi, chăm sóc đối với những diện tích đã thực hiện đảm bảo tỷ lệ cây sống ở mức cao nhất. - Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quản 	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên trong thời gian đến.</p>

³ Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

lý đất đai, khai thác khoáng sản, tài nguyên môi trường. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Chỉ đạo các địa phương bố trí kinh phí để thực hiện việc đo đạc chính quy, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông; Rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ những điểm mỏ không còn phù hợp. Đơn giản quy trình cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, tạo điều kiện các địa phương sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ đầu tư các công trình thuộc các Chương trình MTQG.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tiêm chủng vắc-xin cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để người dân có ý thức phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ việc mua, sử dụng thuốc, vật tư y tế cho phòng, chống dịch theo đúng quy định. Hiện nay, với việc Trung ương thông báo chuyển bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B cho thấy bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên đề nghị chỉ đạo cơ quan y tế không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với các đại dịch có thể xảy ra và dịch COVID-19 có thể quay lại.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, nhất là việc giao và giải ngân vốn ngân sách trung ương năm 2023; kịp thời hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện tránh trùng lặp các nội dung, nhiệm vụ theo từng Chương trình. Bên cạnh đó, rà soát các quy định có liên quan, xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành các chính sách về cơ chế lồng ghép nguồn vốn, cơ chế huy động các nguồn lực,... thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, trao quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm

<p>người đứng đầu; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã.</p> <p>- Kịp thời tháo gỡ, đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời chỉ đạo giải quyết các kiến nghị qua giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo cụ thể kết quả giải quyết về các cơ quan giám sát.</p>	
<p>b</p>	<p><i>Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2023</i></p>
<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời chỉ đạo, rà soát điều chỉnh số liệu tại Báo cáo và một số nội dung giải pháp tại dự thảo Nghị quyết để đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, ngay sau khi Tỉnh ủy thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát điều chỉnh số liệu tại Báo cáo và một số nội dung giải pháp tại dự thảo Nghị quyết để đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cụ thể như sau:</p> <p>- Về báo cáo kinh tế - xã hội: Điều chỉnh số liệu ước thực hiện tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm từ 12.231 triệu đồng thành 12.442 triệu đồng; điều chỉnh số liệu diện tích trồng mía từ 961 ha lên 1.115 ha. Điều chỉnh tăng số liệu chỉ tiêu thực hiện 6 tháng cuối năm đối với ngành du lịch (tổng lượng khách du lịch tăng từ 343.600 người lên 550.000 người; khách quốc tế từ 3.484 người lên 7.000 người; khách nội địa 340.116 người lên 543.000 người); Phấn đấu trồng mới 200 ha cây cà phê xứ lạnh; điều chỉnh số liệu diện tích trồng mía từ 1.093 ha xuống còn 885 ha.</p> <p>- Về Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Trên cơ sở Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và ý kiến của Ban kinh tế ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, cập nhật và hoàn thiện lại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó, bổ sung một số nội dung như sau:</p> <p>+ Tập trung mở rộng vùng nguyên liệu mía tại thành phố Kon Tum và các huyện lân cận có điều kiện về đất đai, giao thông thuận lợi; khôi phục và phát triển cây cà phê xứ lạnh. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch, đồng thời theo dõi, chăm sóc đối với những diện tích đã thực hiện đảm bảo tỷ lệ cây sống ở</p>

		<p>mức cao nhất; khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ ra.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Xúc tiến kêu gọi đầu tư, trọng tâm là kêu gọi, thu hút đầu tư các nhà máy chế biến: Gỗ, trái cây, Sâm Ngọc Linh và dược liệu khác, sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp... + Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, nhất là việc giao và giải ngân vốn ngân sách trung ương đã được cấp có thẩm quyền phân bổ; kịp thời hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện tránh trùng lặp các nội dung, nhiệm vụ theo từng Chương trình. Bên cạnh đó, rà soát các quy định có liên quan, xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành các chính sách về cơ chế lồng ghép nguồn vốn, cơ chế huy động các nguồn lực,... thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. + Bỏ nội dung: Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023 tại tỉnh.
3	Báo cáo thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023	
	<p>Theo báo cáo ước thực hiện thu 6 tháng đầu năm 1.838.000 triệu đồng(10), đạt 40,8% dự toán và bằng 81,0% so với cùng kỳ năm trước. Đề nghị báo cáo số liệu thu ngân sách đến thời điểm hiện nay.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, báo cáo số liệu thực hiện thu đến ngày 27 tháng 6 năm 2023 là 1.602.302 triệu đồng, đạt 35,6% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 70,6% cùng kỳ năm trước. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thu nội địa: Thực hiện thu đến 27/6/2023 là 1.474.617 triệu đồng, đạt 35,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, đạt 49,9% so dự toán trung ương giao và bằng 69,7% cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu XSKT và thu cổ tức lợi nhuận sau thuế còn lại 1.295.249 triệu đồng đạt 52,3% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (<i>tiến độ dự toán là 50%</i>), bằng 90,7% cùng kỳ; trong đó: <ul style="list-style-type: none"> + Thu tiền sử dụng đất theo dự toán TW giao 46.509 triệu đồng/400.000 triệu đồng, đạt 11,6% dự toán giao và bằng 24,6% cùng kỳ năm trước. + Số thu từ các dự án khai thác quỹ đất (<i>địa phương giao tăng thu so với dự toán Trung ương</i>): Thực hiện 86.005 triệu đồng/1.252.863 triệu đồng, đạt 6,9% dự toán. Bao gồm: Số thu phát sinh từ các cơ sở nhà, đất thuộc Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh - số 02 Phan Đình Phùng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum (sau khi trừ các khoản chi phí hợp pháp) 86.005 triệu đồng (<i>trong đó: Thu tiền cho thuê đất 78.629 triệu đồng; Thu tiền bán tài sản trên đất 7.376 triệu đồng</i>).

<p>- Ban cơ bản thống nhất đối với các nguyên nhân Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định tác động đến nguồn thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2023, tuy nhiên Ban nhận thấy kết quả thu tiền sử dụng đất 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh là rất thấp, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo rõ thêm về nguyên nhân (chủ quan, khách quan) ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ nguồn thu tiền sử dụng đất; trách nhiệm tổ chức, cá nhân; giải pháp tháo gỡ. <i>(Theo số liệu báo cáo, thu tiền sử dụng đất (theo dự toán trung ương giao): Thực hiện 5 tháng 41.792 triệu đồng, đạt 10,4% dự toán; Số thu từ các dự án khai thác quỹ đất (địa phương giao tăng thu so với dự toán Trung ương) thực hiện thu 5 tháng 86.005 triệu đồng, đạt 6,9% dự toán).</i></p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo rõ thêm về nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ nguồn thu tiền sử dụng đất, cụ thể: Thị trường bất động sản trầm lắng, do đó ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh, dẫn đến số thu ngân sách các khoản thu liên quan đến đất đai năm 2023 <i>(như thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhà đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản...)</i> giảm sâu. Số thu từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất, xử lý, sắp xếp các cơ sở nhà đất Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng thu chưa đạt tiến độ dự toán, do trong các tháng đầu năm đang triển khai các bước công việc, hồ sơ, thủ tục theo quy trình trước khi tổ chức bán đấu giá theo quy định.</p> <p>Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, ngay sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát đánh giá các nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt hoặc đạt thấp, để có biện pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.</p>
<p>- Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chỉ cơ bản đảm bảo tiến độ, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: chi đầu tư phát triển (không tính tạm ứng năm trước và vốn kéo dài) còn chậm, kết quả 5 tháng đầu năm chỉ giải ngân 26,8%; đối với chi thường xuyên còn nhiều nhiệm vụ chi có dự toán giao từ đầu năm cao, nhưng tiến độ giải ngân còn thấp, như: Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề (35,1%), Chi các hoạt động kinh tế (28,3%),...; Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP (các Chương trình MTQG) còn rất thấp (12,9%)(15); chi từ nguồn tăng thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (2,0%) <i>(khoản chi này phụ thuộc và nguồn thu tiền sử dụng đất thực tế)</i>. Đề nghị báo cáo cụ thể tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, báo cáo tiến độ giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể như sau:</p> <p>- Tổng thực hiện chi các CTMTQG đến ngày 27 tháng 6 năm 2023 là 376.733 triệu đồng/1.732.747 triệu đồng, đạt 21,7% so với nhiệm vụ chi. Trong đó:</p> <p>+ Chi CTMTQG vốn đầu tư 345.926 triệu đồng/1.037.034 triệu đồng, đạt 33,3% so với nhiệm vụ chi; cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> * CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 199.970 triệu đồng/616.574 triệu đồng, đạt 32,4% so với nhiệm vụ chi. * CTMTQG giảm nghèo bền vững: 78.190 triệu đồng/269.348 triệu đồng, đạt 29% so với nhiệm vụ chi. * CTMTQG xây dựng nông thôn mới: 67.766 triệu đồng/151.112 triệu đồng, đạt 44,8% so với nhiệm vụ chi. <p>+ Chi CTMTQG vốn sự nghiệp 30.807 triệu đồng/695.713 triệu đồng, đạt 4,4% so với nhiệm vụ chi; cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> * CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 14.413 triệu đồng/434.006 triệu đồng, đạt 3,3% so với nhiệm vụ chi. * CTMTQG giảm nghèo bền vững: 10.716 triệu đồng/184.316 triệu đồng, đạt

		<p>5,8% so với nhiệm vụ chi.</p> <p>* CTMTQG xây dựng nông thôn mới: 5.677 triệu đồng/77.391 triệu đồng, đạt 7,3% so với nhiệm vụ chi.</p>
	<p>Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh về những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.</p> <p>Đồng thời, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đẩy mạnh công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (<i>ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương</i>), các Chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, cơ quan chủ quản từng dự án, tiểu dự án thành phần và các địa phương; phối hợp hướng dẫn giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công và nhất là các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; đảm bảo chặt chẽ trong việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, theo đúng quy định. - Chỉ đạo thực hiện việc tạm ứng, thanh toán giải ngân vốn đầu tư công đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và thời gian giải ngân, sử dụng vốn hiệu quả - Duy trì và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; thường xuyên đánh giá tiến độ thu ngân sách Nhà nước để có giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ khai thác tài nguyên, khoáng sản và các dự án khai thác quỹ đất; tập trung đôn đốc các khoản thu hết thời gian gia hạn nộp thuế; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu trong các tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu được giao. - Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, tăng cường tính công khai minh bạch, đẩy mạnh công tác thanh tra, 	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các số nhiệm vụ, giải pháp Ban Kinh tế - Ngân sách đã chỉ ra trong 6 tháng cuối năm 2023.</p>

	<p>kiểm tra và kiểm soát việc sử dụng ngân sách Nhà nước; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao. Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội để đảm bảo chi đúng đối tượng, không để phát sinh tình trạng chậm, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn.</p> <p>- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xử lý dứt điểm các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021.</p>	
4	Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023	
	<p>Để tăng cường hiệu quả Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:</p> <p>- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THPT, CLP năm 2023; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực được giao phụ trách; phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng, gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo việc thực hiện chương trình đạt hiệu quả. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai THPT, CLP tại cơ quan, đơn vị, nhất là việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí giao tự chủ được cấp thẩm quyền giao.</p> <p>- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; kiên quyết thu hồi tài sản công sử dụng sai đối tượng, sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; sắp xếp, xử lý tài sản đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công.</p> <p>- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ, công chức, kết hợp với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các số nhiệm vụ, giải pháp Ban Kinh tế - Ngân sách đã chỉ ra trong 6 tháng cuối năm 2023.</p>

<p>tư tưởng của Người về THTK, CLP. Lồng ghép tổng kết công tác THTK, CLP với tổng kết, tập huấn công tác chuyên môn hàng năm.</p> <p>- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, khắc phục hậu quả.</p>	
<p>- Theo đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo, “công tác kiểm soát chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia theo đúng quy trình, chế độ và thời gian quy định đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các Chủ đầu tư, chủ dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo quy định. Kết quả thực hiện kiểm soát chi, đã từ chối 16 hồ sơ, số tiền 2.350 triệu đồng⁴; số hồ sơ chưa đủ thủ tục, yêu cầu bổ sung theo quy định là 7.826 hồ sơ, số tiền 488.910 triệu đồng⁵”. Ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá cao công tác kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước, tuy nhiên đề nghị làm rõ một số nội dung sau:</p> <p>+ Công tác hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, quy trình thanh quyết toán chi nguồn NSNN.</p> <p>+ Chất lượng đội ngũ làm công tác tài chính kế toán của các đơn vị sử dụng NSNN.</p> <p>+ Với kết quả thực hiện kiểm soát chi NSNN và kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2023⁶, đề nghị báo cáo làm rõ ảnh hưởng của việc thiếu hồ sơ thủ tục thanh toán đến tiến độ giải ngân vốn NSNN 06 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, làm rõ nội dung “<i>đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, các Chủ đầu tư, chủ dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo quy định</i>”.</p>	<p>Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum, hiện nay trên địa bàn Kho bạc nhà nước tỉnh đã triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho các đơn vị sử dụng ngân sách đạt 100% (trừ các đơn vị An ninh, Quốc phòng) đảm bảo thực hiện giao, nhận, xử lý hồ sơ thanh toán trên Hệ thống DVC trực tuyến. Toàn bộ thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước... đều được cập nhật trên hệ Hệ thống DVC trực tuyến (<i>Về quy trình thực hiện, thành phần và số lượng hồ sơ, phương thức thực hiện, ký số điện tử</i>). Đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị sử dụng ngân sách để kịp thời nắm bắt những vướng mắc, có biện pháp tháo gỡ trong quá trình kiểm soát chi NSNN, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư ở mức cao nhất.</p> <p>Bên cạnh đó, thực hiện Văn bản số 430/UBND-KTTH ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý các chủ đầu tư có khối lượng hoàn thành nhưng không nghiệm thu thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành, KBNN định kỳ hàng tuần thông báo danh sách các chủ đầu tư, chủ dự án chậm nộp hồ sơ thanh toán với KBNN cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.</p> <p>Ngoài ra, KBNN đã tăng cường các biện pháp xử lý hành chính trong lĩnh vực KBNN theo Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ nhằm tăng cường kỷ luật trong công tác thanh toán ngân sách nhà nước đối với các chủ thể tham gia quá trình thực hiện chi ngân sách nhà nước.</p>

⁴ Trong đó: Chi thường xuyên: 08 hồ sơ, số tiền: 141 triệu đồng; Chi đầu tư: 08 hồ sơ, số tiền: 2.350 triệu đồng.

⁵ Trong đó: Chi thường xuyên 7.015 hồ sơ, số tiền 248.682 triệu đồng; Chi đầu tư 811 hồ sơ; số tiền 240.229 triệu đồng.

⁶ Theo số liệu báo cáo, chi đầu tư phát triển năm 2023 ước giải ngân chi được khoảng 31,4%; chi thường xuyên ước thực hiện khoảng 43,3% nhiệm vụ chi.

5	<p>Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh</p>	
	<p>Về Dự án cấp nước sinh hoạt tại thị trấn Sa Thầy (chưa thể hiện trong Báo cáo số 160/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh).</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo bổ sung như sau⁷</p> <p>Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy⁽⁸⁾ đã được Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị thành lập Tổ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước công trình⁽⁹⁾; chủ động phối hợp với Ban quản lý các dự án 98 tỉnh (nay là Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư Dự án)) tiếp nhận, vận hành thử nghiệm từ tháng 9 năm 2022 (cung cấp nước miễn phí cho Nhân dân khu vực Dự án được lắp đặt đồng hồ). Đến ngày 01 tháng 01 năm 2023 thì chính thức tiếp nhận Dự án để đưa vào khai thác, sử dụng. Đến nay, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Sa Thầy đang duy trì cấp nước sinh hoạt ổn định cho người dân nơi có tuyến đường ống đi qua tại khu vực các xã Sa Bình, xã Sa Nghĩa, xã Sa Nhơn và thị trấn Sa Thầy.</p> <p>Qua nắm bắt một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành dự án và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các buổi làm việc, kịp thời có các Văn bản chỉ đạo⁽¹⁰⁾ đối với Chủ đầu tư Dự án phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Sa Thầy trong quá trình vận hành hệ thống Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy; đồng thời yêu cầu các nhà thầu kịp thời phối hợp khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, sự cố đối với công trình theo quy định về bảo hành, đảm bảo công trình được vận hành, khai thác sử dụng an toàn, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước từ Dự án nhằm đảm bảo mục tiêu đầu tư và phát huy hiệu quả dự án sau đầu tư; lập Phương án giá tiêu thụ nước thuộc Dự án đảm bảo phù hợp theo quy định.</p> <p>Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy⁽¹¹⁾, qua theo dõi, quá trình</p>

⁷ Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy có Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 về tình hình hoạt động và hiệu quả của dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy

⁽⁸⁾ Được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2017. Theo thiết kế, công trình có công suất 5.100 m³/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt cho Nhân dân các xã Sa Nghĩa (Thôn Nghĩa Dũng, Hòa Bình); xã Sa Nhơn (Thôn Nhơn An, Nhơn Khánh, Đức Lý), xã Sa Bình (Thôn Bình Tây, Bình Đông, Bình Trung, Khúc Na) và thị trấn Sa Thầy. Hệ thống đường ống phân phối của Nhà máy sử dụng ống HDPE với tổng chiều dài khoảng 77 km; trong đó, đường ống cấp 1 khoảng 24 km; đường ống cấp 2 khoảng 8,4 km; còn lại là đường ống phân phối cấp 3.

⁽⁹⁾ Công văn số 1793/UBND-TH ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về việc quản lý, khai thác vận hành có hiệu quả Dự án cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy.

⁽¹⁰⁾ Thông báo số 1616/TB-VP ngày 27 tháng 3 năm 2023, Công văn số 1773/UBND-HTKT ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

⁽¹¹⁾ Theo Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy về tình hình hoạt động và hiệu quả của Dự án Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy.

vận hành công trình vẫn còn gặp nhiều sự cố về kỹ thuật liên quan đến các đường ống, các sự cố này đều được Chủ đầu tư phối hợp với Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện kịp thời khắc phục, đảm bảo cấp nước hàng ngày cho người dân⁽¹²⁾. Một số khó khăn còn tồn tại hiện đang được Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu triển khai khắc phục, tháo gỡ, cụ thể:

- Tại địa bàn thị trấn Sa Thầy, tuyến đường ống cấp 3 chưa được đầu tư đồng bộ (*không có trong Dự án*) nên một số khu vực (*làng Kleng, thôn 4, thôn 5 và một số tuyến đường khu vực trung tâm thị trấn*) chưa lắp đặt được đồng hồ để phục vụ cấp nước cho người dân. Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Sa Thầy rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn thị trấn (*tại các vị trí chưa có tuyến ống cấp 3*), báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, cân đối nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí xây dựng đường ống cấp 3.

- Hiện vẫn còn khoảng 239 hộ (*Sa Nghĩa: 13 hộ, Sa Bình: 35 hộ, Sa Nhơn: 172 hộ, thôn Cà Đừ thị trấn Sa Thầy: 06 hộ*) đã được lắp đặt đồng hồ nhưng chưa có nhu cầu sử dụng nước, chưa thống nhất ký hợp đồng sử dụng nước sạch với đơn vị cung cấp nước. Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy đã chỉ đạo⁽¹³⁾ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia đầu nôi và thực hiện ký kết hợp đồng sử dụng nước sạch.

Nhìn chung, Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy là công trình cấp nước đầu tiên trên địa bàn huyện Sa Thầy có công nghệ xử lý nước đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần bảo đảm sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Từ khi công trình cấp nước được bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng đến nay đã dần đi vào ổn định, người dân tại một số khu vực trước đây thường xuyên thiếu nước vào mùa khô, như: Thôn Bình Tây, xã Sa Bình; thôn Nghĩa Dũng, xã Sa Nghĩa; thôn 1, 2, 3 thị trấn Sa Thầy,... rất phần khởi thoát khỏi nỗi lo thiếu nước vào mùa khô; đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của đơn vị cấp nước trong thời gian qua, đáp ứng được nguyện vọng, mong mỏi của Nhân dân trên địa bàn về công trình

⁽¹²⁾ Chủ đầu tư đã lắp đặt 1.146 chiếc đồng hồ nước (*Sa Nghĩa: 178 chiếc, Sa Bình: 392 chiếc, Sa Nhơn: 493 chiếc, thôn Cà Đừ thị trấn Sa Thầy: 83 chiếc*). Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Sa Thầy đã triển khai lắp đặt thêm 120 đồng hồ nước cho người dân có nhu cầu tại khu vực thị trấn Sa Thầy nơi có đường ống cấp 3 đi qua. Tổng số đồng hồ nước đã lắp đặt đến nay là 1.266 chiếc.

⁽¹³⁾ Công văn số 56/UBND-TH ngày 10 tháng 01 năm 2023 và Công văn số 583/UBND-TH ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy.

		<p>cấp nước sạch từ nhiều năm qua. Thực tế chứng minh, hiện nay nhu cầu đăng ký, lắp đặt đồng hồ sử dụng nước sạch nơi có đường ống cấp 3 đi qua riêng tại khu vực thị trấn Sa Thầy (<i>không có trong Dự án</i>) đã gần 400 hộ và nhu cầu đang tăng lên. Hiện nay, đơn vị cấp nước của huyện đang tăng cường lực lượng, tổ chức lắp đặt phục vụ Nhân dân</p>
	<p>Về công tác quản lý, bảo vệ rừng và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn hạn chế, khuyết điểm (<i>nội dung này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát trong 6 tháng đầu năm 2023</i>). Đề nghị bổ sung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Kết quả xử lý hình sự 02 vụ án phá rừng xảy ra tại Tiểu khu 708 và 709 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai và Tiểu khu 692 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy quản lý. + Kết quả xử lý hình sự đối với 03 vụ việc theo Báo cáo 160/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh (<i>thời gian xảy ra vụ việc, đối tượng, kết quả điều tra, truy tố, xét xử</i>). + Kết quả trồng rừng năm 2022 (<i>đánh giá rõ diện tích trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, tỷ lệ cây sống; những hạn chế bất cập chưa được khắc phục, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan</i>). 	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo bổ sung như sau:</p> <p>(1) Về kết quả xử lý hình sự 02 vụ án phá rừng xảy ra tại Tiểu khu 708 và 709 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai và Tiểu khu 692 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy quản lý</p> <p>Vụ thứ nhất: Xây ra tại Tiểu khu 708 và 709 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai quản lý với khối lượng thiệt hại: 69,502 m³ gỗ tròn các loại; kết quả xử lý như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đã xử lý trách nhiệm theo quy định của chính quyền đối với 04 cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai và 03 cá nhân thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai. + Đã xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng đối với 02 cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H'Drai và 02 cá nhân thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai. + Hiện tại vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia H'Drai đã tạm đình chỉ điều tra; tuy nhiên Tòa án nhân dân huyện Ia H'Drai, đã xét xử 02 bị cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; kết quả: Ngày 22/02/2022, Tòa án nhân dân huyện Ia H'Drai mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với các bị cáo Trương Văn Vững (trú tại xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Trần Thế Định (trú tại thôn 3, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai). Sau khi xem xét toàn bộ nội dung, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Vững 30 tháng tù giam, Trần Thế Định 18 tháng tù giam cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. <p>Vụ thứ hai: Xây ra tại Tiểu khu 692 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy quản lý với khối lượng thiệt hại: 147,066 m³ gỗ tròn các loại; kết quả xử lý như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đã xử lý trách nhiệm theo quy định của chính quyền đối với 05 cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy và 04 cá nhân thuộc Hạt Kiểm

lâm huyện Sa Thầy. Đối với trường hợp Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy đã được cơ quan thẩm quyền kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

+ Đã xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng đối với 02 cá nhân thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy

+ Vụ việc đã được khởi tố vụ án hình sự và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sa Thầy xử lý theo quy định; kết quả Sáng 24/5/2023, tại UBND xã Mô Rai - huyện Sa Thầy, Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” đối với bị cáo Lê Tiến Thụ, Lê Văn Thọ và Đỗ Văn Long; Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo đã khai nhận những hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy đã tuyên bị cáo Lê Tiến Thụ 8 năm tù giam, Lê Văn Thọ 7 năm tù giam, Đỗ Văn Long 6 năm 6 tháng tù giam. Trong vụ án này còn có đối tượng Võ Văn Đức đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại khoản 3, Điều 232, Bộ luật Hình sự. Hiện Đức đã rời khỏi địa phương (*Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy đã ra Lệnh truy nã, Quyết định tách vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xác minh, truy bắt bị can Đức và xử lý sau*). Đối với đối tượng Quý, căn cứ vào kết quả điều tra chưa thể xác định được chính xác nhân thân, lai lịch và làm rõ được hành vi phạm tội của đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy sẽ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý sau. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy tiếp tục điều tra và xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong quá trình mở rộng điều tra vụ án theo Quyết định tách vụ án hình sự số 01/QĐ-CSĐT ngày 10/4/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy.

(2) Kết quả xử lý hình sự đối với 03 vụ việc theo Báo cáo 160/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh (thời gian xảy ra vụ việc, đối tượng, kết quả điều tra, truy tố, xét xử).

Vụ thứ 1: Ngày 22 tháng 02 năm 2023, Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy phối hợp với UBND xã Đăk Tờ Lung trong quá trình tuần tra, kiểm tra tại tiểu khu 510 lâm phần rừng giao hộ gia đình và công đồng thôn 4 quản lý phát hiện 01 vụ phá rừng trái pháp luật. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 24 tháng 02 năm 2023 Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát, công an huyện, Ủy ban nhân dân xã Đăk Tờ Lung tổ chức khám nghiệm hiện trường, kết quả khám nghiệm tổng diện tích rừng bị thiệt hại là 1,98 ha rừng tự nhiên, chức năng rừng sản xuất. Ngày 28 tháng 02 năm

2023, Hạt Kiểm lâm Kon Rẫy đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-KTVA khởi tố vụ án hình sự, đồng thời đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện để tiếp tục điều tra, xác minh.

Vụ thứ 2: Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Đoàn Liên ngành (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kon Tum chủ trì phối hợp Hạt Kiểm lâm Đăk Hà, Công an huyện Đăk Hà, Đội KLCD&PCCCR số 1 – Chi cục Kiểm lâm Kon Tum, Ủy ban nhân dân xã Đăk Pxi) kiểm tra phát hiện 01 vụ khai thác, tàng trữ lâm sản trái pháp luật với tổng khối lượng gỗ là 40,406 m³. Hiện trường khai thác rừng thuộc tiểu khu 327, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (rừng thuộc lâm phần giao các hộ gia đình quản lý theo Quyết định 178/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ) với tổng khối lượng gỗ còn lại tại hiện trường khai thác là 3,32 m³ gỗ tròn, quy tròn các loại (gỗ thuộc loài thông thường). Hiện trường tàng trữ lâm sản với khối lượng lâm sản tàng trữ trong và ngoài bãi cát của Công ty TNHH 87 là: 37,086 m³ gỗ quy tròn. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh vụ vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Vụ thứ 3: Ngày 20 tháng 3 năm 2023, Hạt Kiểm lâm Đăk Hà phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Kon Tum, Công an huyện Đăk Hà tiến hành kiểm tra phát hiện ông Phạm Văn Uyên (địa chỉ: Thôn 1, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà) và ông Trương Sỹ Ninh (địa chỉ: thôn Wang Hra, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà) đang thực hiện hành vi khai thác lâm sản trái pháp luật. Toàn bộ phần gỗ đã bị các đối tượng khai thác, vận chuyển khỏi hiện trường. Đoàn liên ngành kiểm tra, ghi nhận hiện trường còn lại 01 đoạn ngọn bị mục, dập bẻ, bông; 04 miếng bì có khối lượng ước tính 2,846 m³ và 07 đoạn cành được đối tượng cắt thành khúc, khối lượng 1,406 m³. Chủng loại gỗ bị khai thác: Phay, Nhóm VI. Vụ vi phạm xảy ra tại tiểu khu 347, rừng giao cho Cộng đồng dân cư thôn Wang Hra quản lý. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đăk Hà đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 02 bị can trên, hiện nay đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

(3) Kết quả trồng rừng năm 2022 (đánh giá rõ diện tích trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán, tỷ lệ cây sống; những hạn chế bất cập chưa được khắc phục, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan).

Kết quả trồng rừng: Đã trồng mới được 5.260,92 ha rừng, đạt 116,91% KH,

ngoài ra trồng lại rừng sau khai thác 164,92 ha¹⁴);trồng mới 1.586.795 cây phân tán đạt 263,7% Kế hoạch, ngoài ra chuyên trồng rừng tập trung sang trồng cây phân tán là 100.000 cây tương đương 10 ha, đạt 100% KH.

Tỷ lệ cây sống: thành phố Kon Tum đạt 62,83%; huyện Đăk Hà đạt 68,68%; huyện Tu Mơ Rông đạt 63,46%; huyện Ia H'Drai đạt 86,7%; huyện Kon Rẫy đạt 80,86%; huyện Kon Plông đạt 58,5%; huyện Đăk Glei, Sa Thầy chưa thực hiện nghiệm thu, đánh giá tỷ lệ cây sống; các đơn vị chủ rừng có tỷ lệ sống bình quân đạt trên 85%.

Những hạn chế bất cập chưa được khắc phục, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan: Đã được Đoàn giám sát của HĐND tỉnh báo cáo cụ thể tại Báo cáo số 52/BC-ĐGS ngày 29 tháng 12 năm 2022 về kết quả giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023; cụ thể:

- (1) Một số hạn chế, bất cập như:
- (2) + Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa được thường xuyên, quyết liệt. Tình trạng chồng lấn đất canh tác, xâm lấn rừng để lấy đất sản xuất ở một số địa phương chưa được giải quyết dứt điểm. Một số nơi báo cáo người dân trồng rừng trên đất trồng những khi giám sát, đối chiếu với kết quả kiểm kê rừng năm 2014 và bản đồ theo dõi kết quả diễn biến hiện trạng rừng (có tích hợp bản đồ quy

¹⁴- Diện tích trồng lại rừng sau khai thác: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy: 54,92 ha; Công ty NLG Miền Nam: 110 ha trồng tại huyện Ngọc Hồi.

<p>hoạch 3 loại rừng) thì đó lại là diện tích rừng tự nhiên (hiện trạng không còn rừng) hoặc đất ngoài quy hoạch 3 loại rừng¹⁵.</p> <p>+ Việc rà soát quỹ đất trồng rừng ở một số địa phương còn chậm và chưa sát thực tế¹⁶. Một số địa phương chưa quan tâm triển khai phương án xử lý đất chông lán, đất lán chiếm trong lâm phần các đơn vị chủ rừng giao về cho địa phương sử dụng¹⁷.</p> <p>+ Công tác lập hồ sơ, thực hiện quy trình triển khai dự án lâm nghiệp có nơi còn chậm¹⁸. Việc phối hợp giữa cấp xã với người dân có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chưa đảm bảo quy trình kỹ thuật trồng rừng; có nơi cấp cây giống không đúng thời vụ trồng rừng, hỗ trợ cây giống nhưng không hỗ trợ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật kèm theo hoặc trồng xong mới hỗ trợ phân bón, thuốc BVTV.... dẫn đến diện tích rừng trồng và cây phân tán có tỷ lệ cây sống đạt thấp¹⁹.</p> <p>+ Hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình trồng rừng, chất lượng giống cây trồng và xuống giống tại một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, chặt chẽ²⁰; có địa phương để người dân trồng rừng trên đất đang trồng cây nông nghiệp dẫn đến khi thu hoạch sản phẩm nông nghiệp làm giảm chất lượng, diện</p>

¹⁵ Qua giám sát thực tế tại: Huyện Tu Mơ Rông: Hộ Y Thi, Y Nga trồng rừng tại khoảnh 13-tiểu khu 265 thuộc thôn Mô Pá - xã Đăk Hà hiện trạng rừng theo diễn biến rừng năm 2021 là đất có rừng tự nhiên (hiện tại không còn rừng); Huyện Kon Rẫy: Hộ gia đình Phạm Văn Thôi, A Phúc trồng Bạch đàn tại khoảnh 6, tiểu khu 512 xã Đăk Tô Lũng hiện trạng rừng theo diễn biến rừng năm 2021 là đất có rừng tự nhiên... là không đúng với quy định tại Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về các biện pháp lâm sinh; Theo báo cáo của UBND các huyện Đăk Tô (BC số 396 ngày 11 tháng 10 năm 2022), Sa Thầy (BC số 768 ngày 03 tháng 10 năm 2022), Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KonPlong (BC số 122 ngày 28 tháng 9 năm 2022), Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (BC số 142 ngày 22 tháng 9 năm 2022),...

¹⁶ Có địa phương, người dân đăng ký trồng rừng trên diện tích đất không thuộc đối tượng hỗ trợ trồng rừng theo quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ và Quyết định 38/2016/QĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; một số hộ gia đình đăng ký trồng rừng trên diện tích đất nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng.

¹⁷ Tại Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Phương án giải quyết đất giao chông lán, đất lán chiếm nằm trong lâm phần các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

¹⁸ Tại thời điểm giám sát, huyện Tu Mơ Rông chưa phê duyệt xong hồ sơ dự án trồng rừng năm 2022 nhưng huyện đã chỉ đạo cấp cây giống cho nhân dân để trồng.

¹⁹ Huyện Tu Mơ Rông: Tại một số điểm đường đèo Măng Roi đến xã Đăk Hà, đường giao thông nông thôn, đường dân sinh xã Tu Mơ Rông, Tê Xăng, Măng Ri, Đăk Sao thuộc huyện Tu Mơ Rông và (1) tại xã Đăk Hà: Tại khoảnh 13-tiểu khu 265-thôn Mô Pá: Hộ Y Thi trồng 2,41ha cây son tra tại lô 6 có tỷ lệ sống khoảng 30-40%, Hộ Y Nga trồng 1,06 ha cây son tra nhưng tỷ lệ cây sống dưới 10%. Tại tiểu khu 266-thôn Tu Mơ Rông: khoảnh 6 Hộ A Dãi trồng 1,04ha cây son tra có tỷ lệ cây sống khoảng 10%; hộ A Bút trồng 0,76ha cây son tra tỷ lệ sống dưới 40%; A HRec trồng 0,37ha cây son tra tại khoảnh 7, tỷ lệ sống khoảng 70%. (2) tại xã Đăk Sao: Hộ A Si trồng 3,37ha cây son tra tại khoảnh 11, tiểu khu 213 tỷ lệ sống dưới 10%; Hộ A Khai trồng 0,32 ha cây son tra tại khoảnh 1 tiểu khu 213 tỷ lệ sống khoảng 40-50%; hộ A Noa trồng 0,35 ha cây son tra tại khoảnh 4 tiểu khu 213 tỷ lệ sống khoảng 40-50%; Huyện Kon Rẫy: một số điểm ở tuyến đường Đèo Măng Đen và một số tuyến đường dân sinh Xã Tân Lập, Đăk Tô Lũng Huyện KonPlong: (1) Tại xã Măng Bút năm 2021 thực hiện 22,8 ha trồng cây son tra, thông ba lá: tỷ lệ sống thấp chỉ đạt 51,2%; (2) Tại xã Măng Cành: các hộ trồng Dồi xanh tại tiểu khu 472 tỷ lệ cây sống năm 2021 chỉ đạt 50-57 %.

²⁰ Qua khảo sát thực tế một hộ dân tham gia dự án trồng rừng tại xã Đăk Sao, Đăk Hà của huyện Tu Mơ Rông khi nhận cây giống cấp thì lá cây đã chuyển sang màu vàng khô; đồng thời kiểm tra hồ sơ dự án không có biên bản kiểm tra chất lượng cây giống, kiểm tra việc xuống giống, trồng rừng của các hộ gia đình tham gia dự án, chưa thực hiện nghiệm thu giai đoạn của dự án trồng rừng năm 2021.

		<p>tích rừng trồng²¹.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán và lưu trữ hồ sơ có nơi chưa đảm bảo quy định²². <p>(2) Về nguyên nhân, trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân có liên quan như:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng rừng ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực của một số chủ dự án trồng rừng cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong việc lập và triển khai dự án trồng rừng. + Công tác quản lý, cập nhật biến động đất đai, hiện trạng rừng và quy hoạch 3 loại rừng của Ủy ban nhân dân cấp huyện ở một số nơi chưa kịp thời, chính xác. Diện tích nương rẫy của người dân, trụ sở cơ quan, đường giao thông,.. chồng lấn trong lâm phần quản lý của các đơn vị chủ rừng ở nhiều nơi chưa được xử lý dứt điểm. + Nguồn lực đầu tư phát triển rừng còn hạn chế. Một số địa phương chưa có giải pháp lồng ghép các nguồn lực để phát triển rừng. Việc phân bổ kinh phí trồng rừng còn chậm, làm cho việc triển khai dự án trồng rừng không bảo đảm thời vụ, tiến độ quy định. + Công tác kiểm tra, giám sát của các địa phương và ngành chức năng chưa bảo đảm thành phần, chưa thật sự sâu sát, chặt chẽ, nhất khâu kiểm tra, hướng dẫn và nghiệm thu từng giai đoạn nên các khó khăn, vướng mắc phát sinh chưa được phát hiện, giải quyết kịp thời. <p>(3) Để khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023 về ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh; trong đó đã chỉ đạo tổ chức triển khai nhiều giải pháp cụ thể hóa các mục tiêu và định hướng, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp và phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các địa phương để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4</p>
--	--	--

²¹ Tại huyện ĐăkGlei nhiều hộ trồng Mắc ca, Thông ba lá trong rẫy mì; huyện Kon Plong trồng cây Dổi xanh trong rẫy mì; huyện Tu Mơ Rông trồng cây Sơn tra trong rẫy mì,...

²² Tại Huyện Đăk Glei: Biên bản nghiệm thu có chữ ký nhưng không ghi rõ ngày giờ nghiệm thu hoặc tại xã Đăk Choong thiếu biên bản nghiệm thu cây giống, trồng rừng; tại huyện KonPlong thì xã Măng Cành, Măng Bút lập biên bản nghiệm thu chung nhiều thôn trong 01 biên bản, tại xã Măng Cành khi Đoàn đến giám sát yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án trồng rừng thì chưa cung cấp được; huyện Tu Mơ Rông: xã Đăk Hà chưa cung cấp được biên bản kiểm tra chất lượng cây giống, hồ sơ nghiệm thu kết quả rừng trồng.

		<p>năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dự kiến sẽ tổ chức trồng dặm, trồng bổ sung đối với diện tích trồng rừng có tỷ lệ cây sống chưa cao đảm bảo mật độ theo quy định, nguồn kinh phí do các đơn vị chủ rừng tự thực hiện và không sử dụng ngân sách tỉnh.</p>
	<p>Bổ sung kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, chậm trễ về các nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ ra</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo bổ sung như sau: Thực hiện các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, chậm trễ được đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh chỉ ra (<i>như Công văn 4339/UBND-KTTH ngày 22 tháng 12 năm 2022; 4328/UBND-HTKT ngày 22 tháng 12 năm 2022; 4179/UBND-KTTH ngày 08 tháng 12 năm 2022; ...</i>). Đồng thời, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo đưa các nội dung này vào nội dung gợi ý kiểm điểm năm 2022 đối với các cán bộ thuộc diện Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Qua theo dõi các kết luận của cấp có thẩm quyền về đánh giá xếp loại các tập thể, cá nhân năm 2022 thì các tập thể, cá nhân có liên quan đã nhận thức được trách nhiệm và đề ra kế hoạch khắc phục cụ thể trong năm 2023.</p>
	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian tới tiếp tục quan tâm chỉ đạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các văn bản của Trung ương; các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác liên quan đến thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các Chỉ số cấp tỉnh. - Tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để tiếp nhận, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án đầu tư vào tỉnh được triển khai đúng tiến độ, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của lực lượng làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng; kịp 	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện các nội dung theo đề nghị của Ban Pháp chế trong thời gian tới.</p>

<p>thời xem xét kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra sai phạm. Khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập trong việc chấp hành pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng; thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.</p> <p>- Chỉ đạo các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi trả lời chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch với lộ trình cụ thể và quyết liệt hơn thực hiện lời hứa, cam kết của mình trước Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>	
6	Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
<p>Căn cứ các nội dung bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023, đề nghị nghiên cứu biên tập lại nội dung điểm b khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết cho đồng bộ, chặt chẽ.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã biên tập lại nội dung điểm b khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau:</p> <p><i>b) Bổ sung điểm l như sau:</i></p> <p><i>“ - Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến từ xa: Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bồi dưỡng CBCC căn cứ sự cần thiết quyết định việc mua sắm, thuê thiết bị, phần mềm và các hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin theo phân cấp quản lý; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu, chứng từ, hóa đơn, các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin;</i></p> <p><i>- Chi số hóa tài liệu phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến từ xa: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.</i></p> <p><i>- Chi mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu thực hành: Chi phí theo thực tế, thanh toán có chứng từ, hóa đơn theo quy định”.</i></p>
<p>- Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 (sửa đổi, bổ sung điểm l khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36), đề nghị nghiên</p>	<p>tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính tiếp thu và sửa đổi, bổ sung điểm n khoản 2 Điều 2 Nghị</p>

	<p>cứu, biên tập nội dung tại điểm n khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND đảm bảo theo quy định.</p>	<p>quyết số 37/2018/NQ-HĐND như sau: <i>d) Sửa đổi, bổ sung điểm n như sau:</i> <i>“n) Chi biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng mới; chi chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, tài liệu bồi dưỡng: Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; các cơ quan, đơn vị chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình quyết định mức chi cho phù hợp với từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng.”</i></p>
	<p>- Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.</p>	<p>Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.</p>
7	<p>Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020, Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum</p>	
	<p>Đối với Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (<i>đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu</i>) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y:</p>	
	<p>Đề nghị bổ sung báo cáo thẩm định Đề án thu phí theo quy định.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính bổ sung báo cáo thẩm định Đề án thu phí theo quy định.</p>
	<p>Đề nghị báo cáo cơ sở đề nghị giảm mức thu phí đối với “Xe tải, xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc có trọng tải 18.000 kg trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit” Xe tải, xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc có trọng tải 18.000 kg trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit” từ 3.000.000 đồng/xe/lượt qua cửa khẩu xuống 2.400.000 đồng/xe/lượt qua cửa khẩu (tương ứng giảm 20%); nguyên nhân không đề xuất giảm mức thu phí đối với các loại xe khác.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2023 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực tuyến với địa phương, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (<i>đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu</i>) đối với “Xe tải, xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc có trọng tải 18.000 kg trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit” Xe tải, xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc có trọng tải 18.000 kg trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit” từ 3.000.000 đồng/xe/lượt qua cửa khẩu giảm còn 2.400.000 đồng/xe/lượt qua cửa khẩu (<i>tương ứng giảm 20%</i>).</p> <p>- Mức thu sau khi điều chỉnh giảm (<i>2.400.000 đồng/lượt phương tiện</i>) tương đồng với mức thu phí trung bình cao nhất của 24 cửa khẩu trên cả nước</p>

		<p>(2.670.000 đồng/lượt phương tiện).</p> <p>- Kể từ khi thực hiện thu phí đến nay, hầu hết các đối tượng nộp phí đồng thuận với các mức thu do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành, chỉ có 01 Doanh nghiệp Công ty TNHH giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) kinh doanh vận tải có ý kiến đề xuất giảm đối với mức thu cao nhất (3.000.000 đồng/phương tiện đối với hàng quá cảnh và hàng xuất nhập khẩu). Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh đối với mức thu này, các mức thu phí của những loại xe còn lại thấp, ít phát sinh trên địa bàn tỉnh do đó đơn vị đề nghị giữ nguyên mức thu theo Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>
	<p>Theo ý kiến của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum⁽²³⁾ có đề cập đến miễn nộp phí đối với phí xe rỗng (xe không chở hàng/ xe không chở khách)⁽²⁴⁾. Đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân không đề xuất miễn nộp phí đối với xe không chở hàng/ xe không chở khách.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tại điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định: <i>Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu là khoản thu đối với các đối tượng sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu.</i> Hiện nay, tất cả các phương tiện ra vào qua cửa khẩu đều sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (không phân biệt xe có chở khách, có chở hàng hay không), do đó phải thực hiện nộp phí Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh không có cơ sở để đề xuất miễn nộp phí đối với xe không chở hàng/ xe không chở khách.</p>
	<p>Đề nghị báo cáo làm rõ đề xuất ban hành mức thu phí của 02 dịch vụ công trực tuyến: “Mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trực tuyến” và “Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh trực tuyến”. Bên cạnh đó, việc quy định bổ sung 02 mức thu lệ phí này có phải xây dựng đề án theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ⁽²⁵⁾ không?.</p>	<p>- Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 2219/VPVP-KSTT về việc đề xuất cơ chế ưu đãi phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó giao: <i>Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, đề xuất cụ thể mức thu phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.</i></p> <p>Thực hiện Văn bản số 2219/VPVP-KSTT nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị chủ trì xây dựng Đề án thu phí, lệ phí tiếp tục rà soát, đề xuất mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp trực tuyến phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân</p>

²³ Công văn số 353/HQGLKT-NV ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum.

²⁴ Cửa khẩu Lệ Thanh; cửa khẩu Nam Giang; cửa khẩu Lao Bảo; cửa khẩu Cha Lo; cửa khẩu Cầu Treo.

²⁵ Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ, quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, thẩm định đề án thu phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”

		<p>sử dụng dịch vụ công theo phương thức trực tuyến.</p> <p>Đến nay, chỉ có Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tư pháp đề xuất giảm 50% “Mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trực tuyến”, “Mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh trực tuyến”; các đơn vị còn lại không đề xuất miễn giảm đối với lệ phí đăng ký trực tuyến thuộc ngành quản lý. Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định giảm 50% mức thu lệ phí đối với 02 dịch vụ công trực tuyến. Mức thu lệ phí nêu trên đã được lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, các đơn vị, địa phương thống nhất với mức thu phí này, do đó mức thu phí nêu trên đã phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đồng thời tương đồng với một số tỉnh đã ban hành⁽²⁶⁾.</p> <p>- Về việc xây dựng lại đề án thu lệ phí: Theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ, tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Việc điều chỉnh giảm mức thu lệ phí nêu trên chỉ ảnh hưởng đến số thu nộp NSNN hàng năm, còn các nội dung khác của đề án theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP⁽²⁷⁾ không bị điều chỉnh, do đó đề xuất không xây dựng lại đề án thu lệ phí đối với 02 nội dung này. Đồng thời việc xây dựng đề án thu lệ phí chỉ áp dụng đối với các loại phí, lệ phí phát sinh mới trên địa bàn tỉnh.</p>
	<p>Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. Trong đó: Biên tập tiêu đề Điều 1 và Điều 2 dự thảo Nghị quyết đảm bảo đồng bộ, bám sát quy định theo mẫu số 36 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.</p>

²⁶ Hiện nay qua rà soát, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành quy định mức thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến, trong đó mức thu phí, lệ phí có giảm so mức thu phí, lệ đã ban hành khi chưa thực hiện dịch vụ công trực tuyến (*Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức thu 50% lệ phí; Tỉnh Lạng Sơn định mức thu 60% đối với phí, lệ phí; Tỉnh Quảng Nam định mức thu 50% đối với phí, lệ phí; Tỉnh Thái Nguyên quy định mức thu 50% mức thu lệ phí*).

²⁷ “c) Đề án thu lệ phí gồm: Phương thức cung cấp dịch vụ, thu lệ phí; dự kiến mức thu và căn cứ xây dựng mức thu; đối tượng chịu lệ phí; miễn, giảm lệ phí; đánh giá khả năng đóng góp của người nộp, hiệu quả thu lệ phí”

8	<p>Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh</p>
	<p>Tại khoản 1 dự thảo Nghị quyết (Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d, điểm g Khoản 2 Điều 4⁽²⁸⁾):</p>
	<p>Đề nghị báo cáo làm rõ việc điều chỉnh tăng hệ số bổ sung có đảm bảo kinh phí hoạt động của năm 2023 và các năm tiếp theo của cơ quan, đơn vị khối tỉnh không; nghiên cứu rà soát và điều chỉnh hệ số một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp, ổn định, khả năng cân đối ngân sách đảm bảo hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được giao⁽²⁹⁾.</p> <p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Việc tăng mức hệ số bổ sung chi thường xuyên theo định mức của các cơ quan hành chính nhằm đảm bảo mặt bằng dự toán (tính cho 1 năm) theo hệ số bổ sung mới tương đồng hoặc có tăng trưởng hơn so với dự toán năm trước (tính cho 1 năm) theo quy định tại Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh để duy trì, đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên (khi ngân sách nhà nước không bố trí riêng dự toán để thực hiện hợp đồng đối với các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính). Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính nghiên cứu rà soát và điều chỉnh hệ số một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp, ổn định, khả năng cân đối ngân sách đảm bảo hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được giao. Theo đó, Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, sửa đổi như sau:</p> <p>“1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d, điểm g Khoản 2 Điều 4 như sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 2 Điều 4 như sau:</p> <p>“c) Hệ số bổ sung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Văn phòng Tỉnh ủy (không bao gồm các cơ quan Đảng trực thuộc): 3. - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 2,7. - Các cơ quan đảng (trừ đơn vị sự nghiệp) là đơn vị dự toán trực thuộc Tỉnh ủy (Văn phòng Tỉnh ủy là đơn vị cấp I); Cơ quan thuộc khối Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội: 2,3. - Các Sở, cơ quan hành chính tổng hợp (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ban Dân tộc): 1,8.

²⁸ “Điều 4. Tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

2. Định mức phân bổ:

c) Hệ số bổ sung:

d) Hệ số bổ sung kinh phí hoạt động kiểm tra, thanh tra (tính trên tổng biên chế được cấp thẩm quyền giao cho cơ quan, đơn vị):

g) Ngoài ra, phân bổ kinh phí cho một số nhiệm vụ không thường xuyên, nhiệm vụ đặc thù của các ngành, lĩnh vực theo quy định, gồm:”

²⁹ Các cơ quan có số hợp đồng lao động nhiều: Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Các cơ quan trực thuộc sở ngành: Chi cục Thủy lợi; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản;...

		<p>- Các Sở, ban, ngành, cơ quan hành chính có các đơn vị dự toán trực thuộc (đơn vị dự toán cấp I): 1,6. Riêng Chi cục Kiểm lâm tỉnh (là đơn vị dự toán cấp trên có các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động trực thuộc tại các huyện): 1,4.</p> <p>- Các Sở, ngành, cơ quan hành chính không có đơn vị trực thuộc còn lại: 1,3.</p> <p>- Các đơn vị dự toán trực thuộc các Sở, ngành (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp): 1,2.”</p> <p>Với mức hệ số bổ sung nêu trên, dự kiến sau khi Nghị quyết ban hành, tổng dự toán năm 2023 của các cơ quan, đơn vị tăng 208 triệu đồng, dự toán năm 2024 trở đi tăng 6.191 triệu đồng.</p>
	<p>Về “Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị dùng chung, trang thiết bị chuyên dùng”: Ban nhận thấy việc bổ sung nội dung trên vào định mức không thường xuyên, đặc thù sẽ trùng lặp với nội dung “Kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo Đề án, dự án, Kế hoạch riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;” đã được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 4 quy định kèm theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021. Đề nghị xem xét rà soát điều chỉnh cho phù hợp.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, để đảm bảo không trùng lặp nội dung quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh đã điều chỉnh bỏ nội dung “Kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc theo Đề án, dự án, Kế hoạch riêng được cấp có thẩm quyền phê duyệt” trong quy định tại gạch đầu dòng (-) thứ nhất điểm g Khoản 2 Điều 4 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết), chỉ biên tập nội dung “Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị dùng chung, trang thiết bị chuyên dùng”.</p>
	<p>Về “Kinh phí tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh giao cho đơn vị chủ trì thực hiện”: Đối với các nhiệm vụ phát sinh không thường xuyên, đã được quy định tại điểm g khoản 2 Điều 4 quy định kèm theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021⁽³⁰⁾. Đề nghị xem xét việc bổ sung nội dung này.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã điều chỉnh bỏ nội dung “Kinh phí tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh giao cho đơn vị chủ trì thực hiện” trong quy định tại gạch đầu dòng (-) thứ nhất điểm g Khoản 2 Điều 4 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết)</p>
	<p>Đề nghị nghiên cứu bổ sung vào định mức phân bổ nhiệm vụ đặc thù đối với nội dung chi liên quan đến hoạt động chăm sóc, bảo vệ, phát triển hệ thống cây xanh trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với tình hình thực tế.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bổ sung nội dung “hoạt động chăm sóc, bảo vệ, phát triển hệ thống cây xanh trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh” trong quy định tại gạch đầu dòng (-) thứ 2 điểm g Khoản 2 Điều 4 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c Khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết)</p>

³⁰ Các nhiệm vụ đặc thù phát sinh không thường xuyên khác được cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương, quyết định

<p>Tại khoản 4 dự thảo Nghị quyết (Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 7⁽³¹⁾): Đề nghị xem xét việc điều chỉnh tên Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum thành Trường Cao đẳng Kon Tum theo chủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội⁽³²⁾.</p>		<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh Khoản 4 Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau:</p> <p>4. Sửa đổi tiêu đề Khoản 1 Điều 7 và sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 7 như sau:</p> <p>“1. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp đào tạo cho Trường Cao đẳng Kon Tum, gồm:</p> <p>a) Phân bổ theo tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) chiếm tỷ trọng 85% trên chi thường xuyên, chi khác đảm bảo mức 15% sau khi cân đối sử dụng nguồn thu học phí, nguồn thu hoạt động sự nghiệp mức tự bảo đảm chi thường xuyên theo cơ chế tự chủ tài chính qui định hiện hành.</p> <p>Định mức ngân sách nhà nước phân bổ nêu trên đã bao gồm: kinh phí thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; nhiệm vụ chi thường xuyên phục vụ dạy và học, mua sắm thiết bị, công cụ; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tài sản.”</p>
<p>Tại khoản 6 dự thảo Nghị quyết (bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 10(11)): Đề nghị báo cáo làm rõ nguyên nhân vì sao quy định riêng đối với nội dung “<i>Hỗ trợ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kinh phí thực hiện thuê mướn để làm công việc quản trang, tạp vụ, phục vụ tại Nhà khách tiếp đón thân nhân liệt sĩ</i>”; trong khi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã được bổ sung hệ số tăng thêm như các sở ngành</p>		<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Trước đây Sở Lao động TBXH được UBND tỉnh giao số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để thực hiện các công việc quản trang, tạp vụ, phục vụ tại Nhà khách tiếp đón thân nhân liệt sĩ. Kinh phí chi trả cho HĐLĐ được bố trí 70 triệu đồng/HĐ theo NQ 58/2021/NQ-HĐND. Tuy nhiên khi Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thì không còn cơ sở để bố trí kinh phí nêu trên cho đơn vị. Hệ số bổ sung chi thường xuyên quản lý hành chính của đơn vị tăng thêm 0,3 chỉ đủ đảm bảo 2 HĐ lái xe tại Sở Lao động TBXH (nhiệm vụ tương đồng với các Sở, ngành khác), không đủ để chi 4 hợp đồng các công việc quản trang, tạp vụ, phục vụ tại Nhà khách tiếp đón thân nhân liệt sĩ (đây là nhiệm vụ đặc thù chỉ có ở Sở Lao động TB và XH, các Sở, ngành khác không có nhiệm vụ này). Đồng thời việc hợp đồng quản trang, phục vụ tại Nhà khách tiếp đón thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị mang tính chất sự nghiệp đảm bảo xã hội, nhằm tạo điều kiện cho thân nhân các gia đình liệt sĩ khi đến thăm viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị nêu trên, Ủy</p>

³¹ “Điều 7. Tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

1. Định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp đào tạo cho Trường Cao đẳng Cộng đồng”

³² Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thành Trường Cao đẳng Kon Tum.

		ban nhân dân tỉnh đề nghị giữ nguyên như biên tập của dự thảo Nghị quyết.										
	<p>Tại khoản 7 dự thảo Nghị quyết (Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 12⁽³³⁾): Đề nghị rà soát biên tập điểm a khoản 7 dự thảo Nghị quyết cho phù hợp.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh điểm a Khoản 7 Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 như sau:</p> <p>“1. Chi hoạt động bộ máy sự nghiệp: Ngân sách địa phương hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên của đơn vị gồm:</p> <p>a) Chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước do cấp thẩm quyền giao và quy định hiện hành;</p> <p>b) Chi thường xuyên theo định mức (trên cơ sở số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước do cấp thẩm quyền giao):</p> <table border="1" data-bbox="1088 708 2047 1023"> <thead> <tr> <th>Tiêu chí</th> <th>Định mức phân bổ (triệu đồng/người/năm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Đơn vị từ 10 người trở xuống</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Đơn vị từ 11 đến 30 người</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Đơn vị từ 31 đến 50 người</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Đơn vị từ 51 người trở lên</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table> <p>Định mức phân bổ nêu trên là cơ sở để giao dự toán cho đơn vị, ngân sách địa phương hỗ trợ theo nguyên tắc quy định tại Điều 5 Quy định này.</p> <p>Định mức phân bổ nêu trên đã bao gồm: Kinh phí bảo dưỡng, bảo trì thường xuyên các công trình cơ sở hạ tầng, tài sản phục vụ công tác chuyên môn; sửa chữa nhỏ xe ô tô; kinh phí mua sắm, thay thế trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của đơn vị.”</p>	Tiêu chí	Định mức phân bổ (triệu đồng/người/năm)	Đơn vị từ 10 người trở xuống	31	Đơn vị từ 11 đến 30 người	29	Đơn vị từ 31 đến 50 người	26	Đơn vị từ 51 người trở lên	24
Tiêu chí	Định mức phân bổ (triệu đồng/người/năm)											
Đơn vị từ 10 người trở xuống	31											
Đơn vị từ 11 đến 30 người	29											
Đơn vị từ 31 đến 50 người	26											
Đơn vị từ 51 người trở lên	24											
	<p>Tại khoản 8, 9 dự thảo Nghị quyết (Sửa đổi, bổ sung đoạn cuối Khoản 1 Điều 16⁽³⁴⁾; khoản 3 Điều 19⁽³⁵⁾):</p>											

³³ “Điều 12. Tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi các lĩnh vực sự nghiệp khác còn lại

1. Chi hoạt động bộ máy sự nghiệp

2. Chi hoạt động sự nghiệp.”

³⁴ “Điều 16. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục”

³⁵ “Điều 19. Định mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể”

	<p>- Đối với định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục (điều chỉnh “không thấp hơn 15%” thành “tối thiểu từ 13 đến 15%”), định mức phân bổ chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể (điều chỉnh “tối thiểu 20%” thành “tối thiểu từ 18% đến 20%”), việc ban hành mức tối thiểu cho Khung tỷ lệ chi thường xuyên là chưa phù hợp, chưa bám sát quy định của Thủ tướng Chính phủ tại nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 (Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021³⁶) và tình hình thực tế, nhất là công tác giảng dạy và học tập tại các cơ sở giáo dục. Đề nghị xem xét cân nhắc việc đề xuất điều chỉnh tỷ lệ chi thường xuyên đối với các định mức phân bổ trên.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã điều chỉnh nội dung quy định tại Khoản 8, Khoản 9 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (giữ nguyên theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND).</p>
	<p>- Đề nghị tiếp tục tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục, chi quản lý hành chính theo đúng quy định tại Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện phân bổ dự toán chi sự nghiệp giáo dục, chi quản lý hành chính theo đúng quy định tại Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>
	<p>Đề nghị rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.</p>
9	<p>Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum</p>	
	<p>Tại gạch (-) đầu dòng thứ 4 khoản 4 mục II Phụ lục XI Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ: đề nghị báo cáo làm rõ nội</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Các năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở quy định của Chính phủ tại các Nghị định</p>

³⁶ Điều 6. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục

Trên cơ sở định mức quy định tại khoản này, trường hợp tỷ lệ chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập nhỏ hơn 19% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục, sẽ được bổ sung để bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, học bổng cho học sinh dân tộc nội trú) tối đa 81% (chưa kể chi từ nguồn thu học phí). Đối với các địa phương có tỷ lệ dân số thuộc vùng đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn cao hơn mức bình quân chung của cả nước, chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 20%.

dung “Bồi dưỡng cập nhật các nội dung, chương trình khác”, vì theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành **danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công** sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương, trường hợp chưa xác định cụ thể danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực này thì rà soát bổ sung sau.

số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP và thực hiện các chương trình bồi dưỡng khác được cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở triển khai thực tế của địa phương. Để có cơ sở triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND, trong đó tại Phụ lục XI “*Danh mục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức*” có 02 danh mục chi tiết thuộc nhóm chương trình bồi dưỡng khác của địa phương theo kết quả thực tế thực hiện, bao gồm: *Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3, Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4*; các lớp này được tổ chức thực hiện theo Kế hoạch của Tỉnh ủy và giao Trường Chính trị trực tiếp tổ chức. Đây là các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: “*Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương*”. Để bao quát đầy đủ các chương trình bồi dưỡng đã thực hiện các năm qua và dự kiến sẽ phát sinh cho các năm tiếp theo đối với nhiệm vụ này, đối với các danh mục thuộc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP, theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực, Sở Nội vụ có trách nhiệm rà soát, đề xuất, sửa đổi và chịu trách nhiệm thực hiện xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, ban hành đơn giá, giá dịch vụ làm cơ sở triển khai theo quy trình quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. Đối với việc thực hiện các chương trình, bồi dưỡng khác phát sinh theo tình hình thực tế của địa phương, có bao gồm các chương trình bồi dưỡng theo Kế hoạch của Tỉnh ủy hiện nay giao Trường chính trị đang thực hiện (như: *bồi dưỡng công tác mặt trận đoàn thể, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và bồi dưỡng công tác dân vận cho cán bộ khối Đảng cấp tỉnh, huyện, xã*).

- Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách và điều chỉnh và biên tập gạch (-) đầu dòng thứ 4 khoản 4 mục II Phụ lục XI Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ

		<p>“Bồi dưỡng cập nhật các nội dung, chương trình khác” thành các mục như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> “- Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 3 - Bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 4 - Bồi dưỡng công tác mặt trận đoàn thể, nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác dân vận cho cán bộ, công chức khối Đảng cấp tỉnh, huyện, xã”.
<p>Chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, có giải pháp để các sở ngành thống nhất, đồng bộ trong quá trình tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công. Đồng thời kiến nghị, đề xuất Trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, pháp lý.</p>		<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quy trình quy định để thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật như: Công văn số 552/UBND-KTTH ngày 01 tháng 3 năm 2022 và Công văn số 3041/UBND-KTTH ngày 14 tháng 9 năm 2022; Công văn số 452/UBND-KTTH ngày 23 tháng 2 năm 2023, với các nội dung chính như: <ul style="list-style-type: none"> (1) Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh <ul style="list-style-type: none"> - Đẩy nhanh công tác tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình, hoàn thành chậm nhất đến hết quý II năm 2023. Trường hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính để xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. - Trường hợp để xảy ra chậm trễ hoặc không thực hiện theo đúng chỉ đạo trên, nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan⁽³⁷⁾ (kết quả kiểm điểm đồng thời gửi Sở Nội vụ theo dõi, phục vụ công tác đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng). (2) Đồng thời, giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp để phục vụ công tác đánh giá, xếp loại, chấm điểm cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định. Để đẩy nhanh công tác ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

³⁷ Trường hợp đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên: Thực hiện theo đúng quy định tại Công văn số 2500/UBND-NNTN ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật.

		<p><i>Công văn số 3041/UBND-KTTH ngày 14 tháng 9 năm 2022, trong đó ban hành Quy trình thực hiện xây dựng, thẩm định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật (Sở Tài chính là thành viên của tất cả các quyết định thành Hội đồng thẩm định định mức -kinh tế kỹ thuật của các lĩnh vực sự nghiệp trên địa bàn tỉnh).</i></p> <p>- Những khó khăn, vướng mắc: Hiện nay, một số Bộ, ngành Trung ương⁽³⁸⁾ đã ban hành hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn chưa đồng bộ, đầy đủ hết hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật của tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đáp ứng tiêu chí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật của một số Bộ đã ban hành cũng chưa phù hợp với đặc điểm riêng, yêu cầu mức độ cung ứng sản phẩm dịch vụ phù hợp với khả năng cân đối nguồn ngân sách Nhà nước của từng địa phương để chi trả, đặt hàng.</p> <p>Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách và sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Trung ương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, pháp lý để làm cơ sở triển khai thực hiện.</p>
	<p>Tiếp tục chỉ đạo rà soát trình cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước không còn phù hợp, đảm bảo chặt chẽ về nội dung, đảm bảo việc triển khai thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách và sẽ chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các đơn vị rà soát, trình cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước không còn phù hợp. Tiếp tục đẩy nhanh triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời, ngân sách nhà nước chỉ phân bổ ngân sách để đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, chuyển các dịch vụ sự nghiệp công không thuộc nhóm dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sang thực hiện xã hội hóa theo nhu cầu xã hội.</p>
	<p>Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình</p>

³⁸ Bộ giáo dục đào tạo; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 16/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề; Bộ Thông tin và Truyền thông đã Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2019 hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2020 về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh; Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 tháng 4 năm 2018 về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình.

	số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.	Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
10	Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum³⁹	
	Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch vốn năm 2022, 2023 các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Ước thực hiện, giải ngân đến 30 tháng 6 năm 2023. Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc điều chỉnh kế hoạch vốn; trách nhiệm cơ quan, đơn vị có liên quan.	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch vốn năm 2022, 2023 các chương trình mục tiêu quốc gia như sau:</p> <p>- Đến ngày 20 tháng 5 năm 2023, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 đạt 377,795 tỷ đồng, đạt 56,19% kế hoạch Trung ương giao; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 đạt 110,02 tỷ đồng, đạt 16,3% kế hoạch Trung ương giao.</p> <p>- Ước đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, giải ngân kế hoạch năm 2022 (bao gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) đạt 601.961 triệu đồng, đạt 77% dự toán Trung ương giao; giải ngân kế hoạch năm 2023 đạt 200,892 tỷ đồng, đạt 24,46% dự toán Trung ương giao.</p> <p>Giải ngân kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, nguyên nhân do nhiều nội dung, hoạt động, dự án, tiểu dự án thuộc các chương trình đến nay chưa có hoặc mới có quy định, cơ chế, hướng dẫn thực hiện của Trung ương⁽⁴⁰⁾ hoặc một số nội dung địa phương không có nhu cầu, đối tượng để triển khai thực hiện theo quy định hoặc dự toán được Trung ương giao cho địa phương cao hơn so với nhu cầu thực tế⁽⁴¹⁾... Do đó việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn sang các nội dung, nhiệm vụ khác đủ điều kiện triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao là phù hợp.</p>
	Việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư có thể sẽ ảnh hưởng đến tổng vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, một số

³⁹ Đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Công văn số 979-CV/TU ngày 30 tháng 6 năm 2023 và Công văn số 981-CV/TU ngày 30 tháng 6 năm 2023.

⁴⁰ Như: Trung ương chưa ban hành quy định về cơ chế dùng vốn đầu tư công hỗ trợ trực tiếp cho chính sách nhà ở, đất ở, đất sản xuất thuộc Dự án 1 (Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt); Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30 tháng 5 năm 2023 hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10;...

⁴¹ Như: Không có nhu cầu thực hiện nội dung "Hỗ trợ chuyển đổi nghề" thuộc Dự án 1; không có đối tượng đáp ứng theo quy định để triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 (Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), Dự án 5; nhu cầu triển khai thực tế thấp hơn so với dự toán được giao (các nội dung thuộc Tiểu dự án 1 (Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân), Dự án 3; Tiểu dự án 3 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi), Dự án 5);...

<p>năm 2023. Đề nghị báo cáo làm rõ thêm.</p>	<p>dự án có điều chỉnh về tên dự án; khi triển khai công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lập dự án có sự thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư (<i>do giá cả vật liệu xây dựng tăng cao,...</i>), có phần chưa đảm bảo quy hoạch; một số dự án không thể huy động các nguồn lực khác để đầu tư hoàn thành nên đề xuất đầu tư công trình khác; quá trình triển khai thực hiện các dự án còn thừa vốn, đề xuất đầu tư công trình mới; điều chỉnh một số dự án theo hướng dẫn của cơ quan Trung ương;... Ngoài ra các đơn vị, địa phương chủ động đối ứng, lồng ghép, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư hoàn thành dự án. Do đó việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để phù hợp với tình hình thực tế và các quy định hiện hành.</p> <p>Do đó, việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư không ảnh hưởng đến tổng vốn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ tại Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2023</p>
<p>Theo Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao, tổ chức công bố kết quả. Như vậy, đề nghị cơ quan đơn vị, địa phương rà soát, đảm bảo chặt chẽ về số liệu, tránh việc trình cấp thẩm quyền điều chỉnh kinh phí này nhiều lần.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, đảm bảo chặt chẽ về số liệu.</p>
<p>Đề nghị chỉ đạo các sở, ngành chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, rà soát nhu cầu sử dụng vốn của các dự án thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, nhất là kế hoạch vốn năm 2022. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương được bổ sung kế hoạch vốn phải cam kết và chịu trách nhiệm đẩy nhanh tiến</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương rà soát nhu cầu sử dụng vốn của các dự án thành phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và phân đầu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương được bổ sung kế hoạch vốn có cam kết và chịu trách nhiệm giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ theo quy định.</p>

độ giải ngân kế hoạch vốn được phân bổ theo đúng quy định.	
<p>Tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022⁽⁴²⁾, đề nghị tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2023 chưa phân bổ⁽⁴³⁾ đảm bảo khớp đúng, đồng bộ, bám sát Nghị quyết sửa đổi, bổ sung trình tại kỳ họp thứ 5, quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác về thông tin, số liệu các nội dung điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung số liệu đảm bảo khớp đúng, đồng bộ, bám sát quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác về thông tin, số liệu các nội dung điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn.</p> <p>Đối với việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 chưa phân bổ, trên cơ sở dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Nghị quyết các nội dung như sau:</p> <p>a) Phân bổ 65.419 triệu đồng vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa phân bổ chi tiết (<i>tập trung tại ngân sách tỉnh</i>), cụ thể nội dung bổ sung tại dự thảo Nghị quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung 01 Điều: Điều 2. Thống nhất phân bổ 65.419 triệu đồng vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. - Bổ sung 01 Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết: Phụ lục X (<i>phân bổ chi tiết 65.419 triệu đồng nêu trên</i>). <p>b) Điều chỉnh giảm 14.966 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương (<i>năm 2022: 6.394 triệu đồng; năm 2023: 8.572 triệu đồng</i>) đã phân bổ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Tiểu dự án 2⁽⁴⁴⁾, Dự án 3⁽⁴⁵⁾ để bổ sung cho huyện Tu Mơ Rông triển khai Tiểu dự án 2, Dự án 3.</p> <p>Điều chỉnh giảm 3.701 triệu đồng kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương (<i>năm 2022: 990 triệu đồng; năm 2023: 2.711 triệu đồng</i>) đã phân bổ Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 để bổ sung cho Ủy</p>

⁴² Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

⁴³ Theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiện còn 65.419 triệu đồng vốn sự nghiệp đang tập trung tại tỉnh.

⁴⁴ Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

⁴⁵ Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

		<p>ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông triển khai Tiêu dự án 2, Dự án 3.</p> <p>Cụ thể nội dung điều chỉnh, bổ sung tại dự thảo Nghị quyết như sau:</p> <p>- Điều chỉnh điểm a khoản 1 Điều 1: “a) Điều chỉnh dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phụ lục V kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Tại Phụ lục I kèm theo.”.</p> <p>- Điều chỉnh điểm b khoản 2 Điều 1: “b) Điều chỉnh dự toán ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phụ lục V kèm theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Tại Phụ lục VI kèm theo.”.</p> <p>c) Điều chỉnh giảm 1.200 triệu đồng kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 đã phân bổ Sở Nội vụ thực hiện Nội dung 1 (Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số) của Tiêu dự án 2, Dự án 5 để bổ sung cho Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Nội dung 1 (Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số) của Tiêu dự án 2, Dự án 5.</p> <p>Các nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn nêu trên cụ thể tại Phụ lục I, VI kèm theo dự thảo Nghị quyết để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>
	<p>Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định, trong đó để phù hợp với việc bổ sung nội dung phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 chưa phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển,... Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự thảo Nghị quyết các nội dung như sau:</p> <p>a) Về tên gọi dự thảo Nghị quyết, đề nghị điều chỉnh, biên tập tên dự thảo Nghị quyết để đảm bảo bao quát các nội dung, cụ thể: “Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 và phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện</p>

		<p>Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.</p> <p>b) Đối với nội dung điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cập nhật vào dự thảo Nghị quyết danh mục dự án đầu tư năm 2022, 2023 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Phụ lục IV, IX, cụ thể:</p> <p>- Tại Phụ lục IV (về danh mục dự án đầu tư năm 2022):</p> <p>(1) Dự án 3⁽⁴⁶⁾: Đưa ra khỏi danh mục dự án đầu tư đối với 03 dự án ((i) <i>Cải tạo cơ sở hạ tầng về: điện, nước, nhà xưởng...</i>; (ii) <i>Đường giao thông kết nối cấp V miền núi</i>; (iii) <i>Cơ sở bảo quản dược liệu quý và mua sắm trang thiết bị</i>) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bổ sung 01 dự án ((i) <i>Trung tâm giống dược liệu quý</i>) của huyện Tu Mơ Rông.</p> <p>(2) Tiêu dự án 1⁽⁴⁷⁾, Dự án 4⁽⁴⁸⁾: Đưa ra khỏi danh mục dự án đầu tư 01 dự án ((i) <i>Nâng cấp tuyến đường liên xã Ngok Wang đi xã Ngok Réo</i>) và bổ sung 03 dự án ((i) <i>Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngok đi xã Ngok Wang</i>; (ii) <i>Nâng cấp tuyến đường đến trung tâm xã Ngok Réo</i>; (iii) <i>Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngok đi xã Đăk Ui</i>) của huyện Đăk Hà.</p> <p>- Tại Phụ lục IX (về danh mục dự án đầu tư năm 2023):</p> <p>(1) Dự án 3: Đưa ra khỏi danh mục dự án đầu tư đối với 03 dự án ((i) <i>Cải tạo cơ sở hạ tầng về: điện, nước, nhà xưởng...</i>; (ii) <i>Đường giao thông kết nối cấp V miền núi</i>; (iii) <i>Cơ sở bảo quản dược liệu quý và mua sắm trang thiết bị</i>) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bổ sung 01 dự án ((i) <i>Trung tâm giống dược liệu quý</i>) của huyện Tu Mơ Rông.</p> <p>(2) Tiêu dự án 1, Dự án 4: Bổ sung 03 dự án ((i) <i>Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngok đi xã Ngok Wang</i>; (ii) <i>Nâng cấp tuyến đường đến trung tâm xã Ngok Réo</i>; (iii) <i>Nâng cấp tuyến đường liên xã Đăk Ngok đi xã Đăk Ui</i>) của huyện Đăk Hà.</p>
11	Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính	

⁴⁶ Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

⁴⁷ Tiêu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

⁴⁸ Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc.

giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum	
<p>- Đề nghị biên tập gộp điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết; đồng thời biên tập mức hỗ trợ bám sát quy định tại Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2021, khoản 7 Điều 4 Thông tư số 82/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022. Riêng nội dung quy định “mức hỗ trợ được tính theo số ngày thực tế”, đề nghị nghiên cứu, đề xuất quy định cho phù hợp tình hình thực tế, đồng bộ với các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết⁽⁴⁹⁾ như sau:</p> <p><i>“Điều 2. Mức hỗ trợ</i></p> <p><i>Người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn được hưởng mức hỗ trợ 360.000 đồng/tháng/người. Trường hợp người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn thực hiện dưới 15 ngày trong 01 tháng thì mức hỗ trợ bằng ½ tháng, trường hợp từ 15 ngày trở lên thì mức hỗ trợ bằng 01 tháng”.</i></p>
<p>- Tại khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị quyết, đề nghị bỏ nội dung quy định “thời gian được hưởng hỗ trợ”.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết (điều chỉnh bỏ khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị quyết quy định “thời gian được hưởng hỗ trợ”).</p>
<p>- Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. Trong đó, xem xét biên tập gộp Điều 4 và Điều 5 dự thảo Nghị quyết:</p> <p>“Điều 4. Tổ chức thực hiện</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. <p>Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày tháng năm</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết.</p>

⁴⁹ Đã tham khảo các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành, cụ thể như: Nghị quyết số 69/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026.

	2023 và có hiệu lực từ ngày tháng năm 2023./.”	
12	Dự thảo Nghị quyết phân bổ vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum	
	<p>Đề nghị báo cáo rõ nguyên nhân vì sao đến nay Ủy ban nhân dân tỉnh mới trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ hợp tác xã trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện, trong khi Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành từ cuối năm 2020 (<i>Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ</i>). Trách nhiệm các cơ quan đơn vị có liên quan.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Mặc dù Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 từ cuối năm 2020 (<i>Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ</i>) nhưng đến tháng 5 và tháng 6 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới có các văn bản hướng dẫn (<i>Văn bản số 2710/BKHĐT-HTX ngày 12 tháng 5 năm 2021⁽⁵⁰⁾</i> và <i>văn bản số 22/PTHTX-TH ngày 07 tháng 6 năm 2021⁽⁵¹⁾</i>) và yêu cầu các địa phương chủ động phân bổ từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý (<i>vốn NSTW, NSDP, vốn hợp pháp khác</i>) để thực hiện Chương trình này. Trung ương không xây dựng, ban hành một Chương trình riêng và hỗ trợ riêng cho các địa phương ngoài số vốn đầu tư công trung hạn được Thủ tướng Chính phủ giao.</p> <p>Tuy nhiên, vì Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quá trễ và trong lúc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đang trình cấp thẩm quyền cho ý kiến, phê duyệt nên việc xây dựng phương án phân bổ ngay tại thời điểm đó là không khả thi. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dành một phần từ nguồn cân đối ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ Hợp tác xã nói chung theo Chương trình nêu trên; với khả năng cân đối của tỉnh còn hạn hẹp nên để ở mức 15 tỷ đồng.</p> <p>Triển khai Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã (<i>Văn bản số 2640/SKHĐT-DN ngày 31 tháng 8 năm 2022</i>) làm cơ sở dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét vào Kỳ họp thứ 4 vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, vì một số địa phương đăng ký không đảm bảo thời gian và hồ sơ, thông tin yêu cầu nên chưa thể tổng hợp, tham mưu trình tại Kỳ họp này (<i>huyện Kon Plông chưa đăng ký, còn một số huyện đăng ký chậm, chưa rõ đầy đủ thông tin hỗ trợ</i>).</p> <p>Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp tục có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát nhu cầu hỗ trợ (<i>Văn bản số 588/SKHĐT-DN ngày 08</i></p>

⁵⁰ Bổ trí vốn hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

⁵¹ Chuẩn bị các dự án hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

		<p>tháng 3 năm 2023) và đề nghị các Sở ban ngành có liên quan phối hợp rà soát tham mưu (<i>Văn bản số 832/SKHDT-DN ngày 30 tháng 3 năm 2023</i>). Do đó, tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh mới đảm bảo đầy đủ thủ tục, hồ sơ và phương án trình phân bổ.</p> <p>Mặt khác, số vốn hỗ trợ cho các Hợp tác xã là không lớn (<i>cả trung hạn bố trí 15 tỷ đồng cho 10 huyện, thành phố</i>), trong khi vẫn còn kế hoạch năm 2024, 2025 nên việc phân bổ kế hoạch trung hạn tại Kỳ họp này là cũng không trễ và đủ thời gian, thủ tục đề các địa phương thực hiện trong 2 năm 2024, 2025.</p>
	<p>Số lượng, quy mô, mô hình hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn các huyện, thành phố là khác nhau, việc đề xuất phân bổ đồng đều giữa các huyện, thành phố có phù hợp với yêu cầu rà soát theo nhu cầu đăng ký từ các hợp tác xã và chính quyền địa phương đã thực hiện đánh giá xét duyệt cụ thể nhu cầu cần hỗ trợ không⁽⁵²⁾? Đề nghị báo cáo rõ thêm.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 chỉ hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Đa số các hợp tác xã này hoạt có quy mô nhỏ và số lượng hợp tác xã đang hoạt động giữa các huyện chênh lệch không nhiều (<i>bình quân có khoảng 15 hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn các huyện, thành phố</i>⁽⁵³⁾).</p> <p>Nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chỉ hỗ trợ 01 phần kinh phí để hỗ trợ Hợp tác xã điếm (<i>đảm bảo các điều kiện theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg</i>) tại địa phương. Các đơn vị địa phương chủ động, cân đối từ nguồn hợp pháp khác (<i>các nguồn cân đối ngân sách địa phương, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đối ứng của hợp tác xã,...</i>) để bổ sung, triển khai theo quy định.</p>
	<p>Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó, xem xét điều chỉnh tên gọi Nghị quyết đảm bảo theo đúng tên nhiệm vụ trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, điều chỉnh tên gọi dự thảo Nghị quyết như sau: “<i>Nghị quyết Phân bổ vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum</i>”; đồng thời, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.</p>
13	<p>Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum</p>	

⁵² Việc xét duyệt nhu cầu cần hỗ trợ, xác định Hợp tác xã đảm bảo điều kiện hỗ trợ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bên cạnh đó xem xét cân đối, bố trí lồng ghép, đối ứng các nguồn vốn khác trên địa bàn cho phù hợp.

⁵³ Thành phố Kon Tum 19 Hợp tác xã; huyện Đăk Hà 17 Hợp tác xã; huyện Sa Thầy 16 Hợp tác xã; huyện Kon Rẫy 09 Hợp tác xã; huyện Kon Plông 19 Hợp tác xã; huyện Đăk Tô 16 Hợp tác xã; huyện Ngọc Hồi 12 Hợp tác xã; huyện Tu Mơ Rông 17 Hợp tác xã; huyện Đăk Glei 14 Hợp tác xã; huyện Ia H'Drai 14 Hợp tác xã.

<p>Tại khoản 2 Điều 1 dự thảo nghị quyết (<i>sửa đổi, bổ sung Điều 4</i>).</p> <p>- Đề nghị biên tập bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4 thành: “a) <i>Trụ sở làm việc...</i>” cho phù hợp quy định tại khoản 3, Điều 3 Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017⁽⁵⁴⁾.</p>		<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại khoản 2 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND) như sau:</p> <p>“2. <i>Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:</i></p> <p>“Điều 4. <i>Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công</i></p> <p>1. <i>Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm đối với các tài sản công sau đây:</i></p> <p>a) <i>Trụ sở làm việc.</i></p> <p>b) <i>Xe ô tô các loại và các phương tiện vận tải khác có động cơ (trừ xe mô tô, xe gắn máy).”</i></p>
<p>- Để tránh trùng lặp quy định thẩm quyền giữa cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại khoản 2, khoản 4, Điều 4 với quy định tại khoản 2, khoản 4, Điều 8 và khoản 2, Điều 5 với quy định tại khoản 2, Điều 9 dự thảo Nghị quyết, đề nghị rà soát biên tập lại cho phù hợp.</p> <p>- Để làm rõ thẩm quyền quyết định mua sắm của thủ trưởng đơn vị không có đơn vị trực thuộc tại khoản 4. Đề nghị bổ sung cụm từ “(không có đơn vị trực thuộc)” và biên tập lại là: “4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (không có đơn vị trực thuộc)...”</p>		<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại khoản 2 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND) và khoản 3 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND) như sau:</p> <p>“2. <i>Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:</i></p> <p>“Điều 4. <i>Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công</i></p> <p>1. ...</p> <p>2. <i>Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, tổ chức cấp tỉnh (đơn vị dự toán cấp 1) căn cứ dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao, nguồn tài chính hợp pháp khác và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định mua sắm máy móc, thiết bị và các loại tài sản công khác cho cơ quan mình và các cơ quan trực thuộc có giá trị từ 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trở lên (trừ tài sản công quy định tại khoản 1 Điều này).</i></p> <p>3.</p> <p>4. <i>Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (không có đơn vị trực thuộc), Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao,</i></p>

⁵⁴ “3. *Trụ sở làm việc* là đất, nhà làm việc và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội.”

		<p>nguồn tài chính hợp pháp khác và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định mua sắm máy móc, thiết bị và các loại tài sản công khác cho <u>cơ quan mình</u> có giá trị dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ tài sản công quy định tại khoản 1 Điều này).”</p> <p>...</p> <p>3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:</p> <p>“Điều 5. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước</p> <p>1....</p> <p>2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh (đơn vị dự toán cấp 1) quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của <u>cơ quan mình và các cơ quan trực thuộc</u> (trừ loại tài sản quy định tại Khoản 1 Điều này).”</p>
	<p>Tại khoản 5 Điều 1 dự thảo nghị quyết (<i>sửa đổi, bổ sung Điều 8</i>): Đề nghị biên tập bổ sung điểm a khoản 1 Điều 8 thành “a) <i>Cơ sở hoạt động sự nghiệp...</i>” cho phù hợp với quy định tại khoản 4, Điều 3 Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017⁽⁵⁵⁾.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại khoản 5 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND) như sau:</p> <p>“5. <i>Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:</i></p> <p>“Điều 8. <i>Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công (trừ trường hợp quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 37 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)</i></p> <p>1. <i>Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm đối với các tài sản công sau đây:</i></p> <p>a) <i>Cơ sở hoạt động sự nghiệp.</i></p> <p>b) <i>Xe ô tô các loại và các phương tiện vận tải khác có động cơ (trừ xe mô tô, xe gắn máy).”</i></p>
	<p>Tại khoản 7 Điều 1 dự thảo nghị quyết (<i>sửa đổi, bổ sung Điều 10</i>): Tên gọi của Điều 10 trùng với tên gọi tại Điều 6. Đề nghị bổ sung và biên tập lại tên gọi Điều 10 là: “Điều 10. Thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập tại các đơn vị sự nghiệp công lập”.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại khoản 7 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND); cụ thể:</p> <p>7. <i>Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:</i></p> <p>“Điều 10. <i>Thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản công tại đơn vị</i></p>

⁵⁵ “4. *Cơ sở hoạt động sự nghiệp* là đất, nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập.”

		<i>sư nghiệp công lập</i> ”
	<p>Đề nghị rà soát, biên tập thống nhất các cụm từ “<i>cấp huyện</i>” và “<i>các huyện, thành phố</i>”⁽⁵⁶⁾; đơn vị tính “<i>.../01 đơn vị tài sản</i>” và “<i>.../đơn vị tài sản</i>” trong dự thảo nghị quyết.</p> <p>Để làm rõ nguồn kinh phí (<i>nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài chính hợp pháp khác của cơ quan, đơn vị</i>) được sử dụng mua sắm tài sản công và đồng bộ với quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 68/2022/TT-BTC⁽⁵⁷⁾, đề nghị điều chỉnh bổ sung và biên tập lại cho phù hợp.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh.</p> <p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại khoản 2 Điều 1 (<i>sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND</i>) và khoản 5 Điều 1 (<i>sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND</i>) như sau:</p> <p>2. <i>Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:</i></p> <p>“Điều 4. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công</p> <p>...2. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, tổ chức cấp tỉnh (đơn vị dự toán cấp 1) căn cứ dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao, nguồn tài chính hợp pháp khác và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định mua sắm máy móc, thiết bị và các loại tài sản công khác cho cơ quan mình và các cơ quan trực thuộc có giá trị từ 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trở lên (trừ tài sản công quy định tại khoản 1 Điều này).</p> <p>3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao, nguồn tài chính hợp pháp khác và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định mua sắm máy móc, thiết bị và các loại tài sản công khác có giá trị từ 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trở lên cho các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý cấp huyện (trừ các tài sản công quy định tại khoản 1 Điều này).</p> <p>4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (không có đơn vị trực thuộc), Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân</p>

⁵⁶ Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 20 Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ “c) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Trường hợp phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản công thì thực hiện theo nguyên tắc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Tài chính quyết định điều chuyển tài sản công giữa các sở, ngành thuộc địa phương, giữa cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã, giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”

⁵⁷ **Điều 1.** *Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp*

3. *Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau:*

“2. Căn cứ dự toán chi ngân sách hàng năm (bao gồm cả dự toán bổ sung trong năm), **nguồn tài chính hợp pháp khác** của cơ quan, đơn vị và Quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Thông tư này, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu để tổ chức thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định.”

dân xã, phường, thị trấn căn cứ dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao, nguồn tài chính hợp pháp khác và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định mua sắm máy móc, thiết bị và các loại tài sản công khác cho cơ quan mình có giá trị dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ tài sản công quy định tại khoản 1 Điều này).”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công (trừ trường hợp quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 37 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)

...2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh (đơn vị dự toán cấp 1) căn cứ dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao, nguồn tài chính hợp pháp khác và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định mua sắm máy móc, thiết bị và các loại tài sản công khác cho đơn vị mình và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có giá trị từ 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trở lên (trừ tài sản công quy định tại khoản 1 Điều này).

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao, nguồn tài chính hợp pháp khác và tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định mua sắm máy móc, thiết bị và các loại tài sản công khác có giá trị từ 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trở lên cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý cấp huyện (trừ các tài sản công quy định tại khoản 1 Điều này).

4. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (không có đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc) và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp huyện căn cứ dự toán được cơ quan có thẩm quyền giao, nguồn tài chính hợp pháp khác và tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định mua sắm máy móc, thiết bị và các loại tài sản công khác cho đơn vị mình có giá trị dưới 100 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ tài sản công quy định tại khoản 1 Điều này).”

Đề nghị cơ quan trình tiếp thu, giải trình; rà soát, bổ sung và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình Hội đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh Nghị quyết trình Hội

	nhân dân xem xét, quyết định.	đồng nhân dân tỉnh
14	Dự thảo Nghị quyết về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Kon Tum	
	<p>Đề nghị báo cáo làm rõ nguyên nhân một số dự án đến nay chưa giải ngân, chậm giải ngân, tỷ lệ giải ngân không cao.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Một số dự án đến nay chưa giải ngân, chậm giải ngân, tỷ lệ giải ngân không cao do một số nguyên nhân cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp, yêu cầu chuyển đổi còn phức tạp, phải xin nhiều cấp, ý kiến nhiều bộ, ngành, chưa tạo sự chủ động cho địa phương, làm mất rất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung triển khai thực hiện dự án. - Nhiều dự án triển khai trên địa bàn tỉnh vướng mắc chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng, trong đó vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc đất, kiểm kê, kê khai để phân loại đất đền bù, lựa chọn các vị trí để lập quy hoạch, hoàn thiện thủ tục xây dựng khu tái định cư; việc xây dựng giá đất cụ thể bảo đảm đúng quy định của pháp luật cũng như hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân, quy trình thủ tục trình phê duyệt phương án bồi thường. - Một số dự án khởi công mới, trong những tháng đầu năm chủ đầu tư chủ yếu hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công tác đấu thầu,... - Thời gian qua, nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện cân đối hàng năm còn khó khăn, chủ yếu là các dự án sử dụng từ nguồn thu tiền sử dụng đất bố trí còn hạn hẹp, do không đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất vì thị trường bất động sản gần như “đóng băng”, dẫn đến các dự án sử dụng từ nguồn thu tiền sử dụng đất được bố trí kế hoạch hàng năm nhưng nguồn thu không đảm bảo để thông báo chi tiết theo kế hoạch.
	<p>Theo đánh giá, ước nguồn thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023 đạt thấp, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất. Việc xây dựng kế hoạch vốn dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024 cao hơn năm 2023 có phù hợp với tình hình thực tế không. Đề nghị báo cáo làm rõ.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Trong 06 tháng đầu năm 2023, nguồn thu sử dụng đất đạt thấp do các dự án đang triển khai các bước hồ sơ, thủ tục theo quy trình trước khi tổ chức bán đấu giá theo quy định, do đó dự kiến sẽ phát sinh nguồn thu vào các tháng cuối năm 2023. Dự kiến số thu tiền sử dụng đất năm 2024 được xác định trên cơ sở số liệu dự kiến về Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 3 năm (2023-2025) tỉnh Kon Tum và phù hợp với tỷ lệ tăng trưởng thu tiền đất theo Kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.</p>
	<p>Đề nghị báo cáo làm rõ cơ sở để xác định nguồn vốn sự nghiệp 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và việc đưa vào kế</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại Công văn số 4460/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 6 năm 2023 về việc xây

	<p>hoạch đầu tư công năm 2024 có phù hợp không?</p>	<p>dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì, phối hợp với chủ dự án thành phần: Dự kiến mục tiêu, nhiệm vụ từng dự án thành phần cho các địa phương; đề xuất vốn cân đối từ ngân sách trung ương (bao gồm vốn đầu tư, vốn thường xuyên) cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. + Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến các mục tiêu, chỉ tiêu theo từng chương trình; đề xuất nhu cầu vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương (bao gồm vốn đầu tư, vốn thường xuyên). <p>Đến nay, các cơ quan Trung ương chủ chương trình mục tiêu quốc gia chưa thông báo dự kiến vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn đầu tư, vốn thường xuyên) năm 2024 cho địa phương; để kịp thời xây dựng kế hoạch năm 2024 theo tiến độ yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nên trước mắt kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2024 được xác định trên cơ sở nhu cầu của địa phương.</p> <p>- Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện lại dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024, theo đó, không tổng hợp nguồn vốn sự nghiệp vào kế hoạch đầu tư công năm 2024.</p>
	<p>Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí trong năm 2023, nhất là kế hoạch vốn năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công sang năm 2023; Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án trong việc kiểm tra, giám sát, kịp thời trình cấp thẩm quyền điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí trong năm 2023, nhất là kế hoạch vốn năm 2022 được Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công sang năm 2023; Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án trong việc kiểm tra, giám sát, kịp thời trình cấp thẩm quyền điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp.</p>
	<p>Tiếp tục rà soát tất cả các dự án, công trình (<i>cấp tỉnh quản lý</i>) thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, xây dựng phương án phân bổ cho phù hợp với thời gian khởi công, mức vốn dự kiến hàng năm theo quy định. Đối với các dự án đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, căn cứ tiến độ thu, rà soát tổng hợp trình cấp thẩm quyền phân bổ cho phù hợp.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục rà soát tất cả các dự án, công trình (<i>cấp tỉnh quản lý</i>) thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, xây dựng phương án phân bổ cho phù hợp với thời gian khởi công, mức vốn dự kiến hàng năm theo quy định. Đối với các dự án đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, căn cứ tiến độ thu, rà soát tổng hợp trình cấp thẩm quyền phân bổ cho phù hợp.</p>
15	Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đảm bảo Trụ sở làm việc Công an xã thuộc Công an tỉnh Kon Tum	
a	Đối với dự thảo Nghị quyết	

	<p>Đề nghị xem xét biên tập tên gọi dự thảo Nghị quyết: “Thông qua Đề án Đảm bảo Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các ngành rà soát, điều chỉnh tên gọi dự thảo Nghị quyết như sau: “Thông qua Đề án đảm bảo Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum”</p>
	<p>Biên tập tiêu đề Điều 1 cho phù hợp, đồng thời bổ sung một số nội dung chủ yếu của Đề án vào dự thảo Nghị quyết, đảm bảo ngắn gọn, bao quát nội dung.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, điều chỉnh tiêu đề Điều 1 như sau: “Thông qua Đề án đảm bảo Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với những nội dung chính sau đây”; đồng thời đã bổ sung một số nội dung chủ yếu của Đề án vào dự thảo Nghị quyết, đảm bảo ngắn gọn, bao quát nội dung, như sau:</p> <p>“Điều 1. Thông qua Đề án đảm bảo Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum</p> <p>1. Quan điểm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an xã nói riêng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. - Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng công tác Công an xã, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở. - Kết hợp hài hòa giữa kế thừa ổn định với đổi mới phát triển, phù hợp thực tế từng đơn vị trong xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác cho lực lượng Công an xã. <p>2. Mục tiêu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Công an Trung ương, Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2023 Chính phủ ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ-TW ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị, Chương trình số 36-CTr/TU ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum, Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, Kế hoạch số 3533/KH-UBND ngày 01

		<p>tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác cho Công an cấp xã để lực lượng Công an xã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở và theo đúng tinh thần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. - Đảm bảo Trụ sở làm việc cho 100% Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình số 36-CTr/TU ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum <p>3. Kinh phí thực hiện Đề án:</p> <p>a) <i>Kinh phí:</i> Chi phí đầu tư xây dựng 01 Trụ sở làm việc Công an xã là 2,158 tỷ đồng</p> <p>b) <i>Tổng mức đầu tư:</i> 2,158 tỷ đồng/trụ sở x 61 trụ sở = 131,628 tỷ đồng (<i>Một trăm ba mươi một tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn</i>) (Chưa tính chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng; công, tường rào).</p> <p>* Đối với chi phí bồi thường Giải phóng mặt bằng (nếu có); xây dựng các hạng mục công, tường rào: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện bằng nguồn Ngân sách cấp huyện theo phân cấp.</p> <p>c) <i>Nguồn vốn, Chủ đầu tư, thời gian và phân kỳ đầu tư:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trong đó: Ngân sách tỉnh bố trí thực hiện đầu tư Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn. Ngân sách huyện thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xây dựng công, tường rào. - Chủ đầu tư: Công an tỉnh Kon Tum. - Thời gian thực hiện Đề án 03 năm: 2023, 2024 và 2025. <p>(<i>Có Đề án chi tiết kèm theo.</i>)”</p>
	<p>Tại khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết, đề nghị điều chỉnh và bổ sung nội dung sau: “1. <i>Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.</i>”.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp các ngành rà soát, điều chỉnh tiêu đề Điều 1 như sau: “<i>Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật</i>”</p>

b	Đối với dự thảo Đề án	
	<p>Đề nghị báo cáo rõ thêm về cơ cấu nguồn vốn thực hiện Đề án (<i>Ngân sách Trung ương có hỗ trợ không?</i>), khả năng cân đối nguồn kinh phí thực hiện và biên tập cho phù hợp; có phương án bố trí nguồn ngân sách địa phương đảm bảo thực hiện Đề án đúng tiến độ, đạt hiệu quả.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tổng nhu cầu đầu tư 61 trụ sở công an xã là 131.628 triệu đồng (<i>khoảng 2.158 triệu đồng/trụ sở, chưa bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; cổng tường rào</i>). Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh (<i>từ nguồn kinh phí dự kiến hỗ trợ xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 933-CV/TU ngày 09 tháng 5 năm 2023</i>) bố trí 131.628 triệu đồng để thực hiện đầu tư xây dựng 61 trụ sở nội dung này đã được Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương tại Công văn số số 956-CV/TU ngày 12 tháng 6 năm 2023.</p> <p>Đối với phần vốn hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xây dựng cổng tường rào: Đề nghị ngân sách cấp huyện bố trí hỗ trợ.</p> <p>Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn để thực hiện đề án như sau:</p> <p><i>“- Nguồn vốn: Ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trong đó, ngân sách tỉnh bố trí thực hiện đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn; ngân sách cấp huyện bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng cổng tường rào.”</i></p>
	<p>Đối với nguồn vốn ngân sách cấp huyện theo phân cấp, đề nghị xác định các hạng mục đầu tư cho phù hợp, đồng bộ, đảm bảo khả năng cân đối. Chỉ đạo các địa phương xác định, bố trí quỹ đất thực hiện dự án đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế; rà soát bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động bố trí nguồn vốn, quỹ đất thực hiện dự án đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế; rà soát bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Đồng thời điều chỉnh nội dung tại mục 6, Phần III Đề án như sau: <i>“Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan: Có trách nhiệm bố trí đất sạch để xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã; bổ sung hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, các loại quy hoạch khác có liên quan và các thủ tục về điều chuyển tài sản (nếu có) đối với các vị trí đất giới thiệu, bố trí cho Công an xã, thị trấn. Bố trí ngân sách cấp huyện theo phân cấp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) và đầu tư xây dựng các hạng mục: Cổng, tường rào đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quá trình triển khai thực hiện Đề án.”</i></p>
	<p>Chỉ đạo rà soát, kiểm tra số liệu, nội dung, cập nhật bổ sung và hoàn thiện Đề án trước khi phê duyệt.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính rà soát số liệu, nội dung và hoàn chỉnh dự thảo dự thảo Đề án và</p>

		dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
	Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trong đó, xem xét biên tập lại bố cục nội dung Đề án cho phù hợp, tránh trùng lặp giữa các mục trong Đề án.	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết như ý kiến của Ban
16	Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum đối với dự án: Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 -23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia	
	<p>Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 27 tháng 02 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng (<i>thay thế Quyết định 82/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ</i>). Theo đó, dự án nêu trên không thuộc danh mục bí mật nhà nước; đồng thời, dự án không sử dụng nội dung bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức⁽⁵⁸⁾ nên không xác định độ mật. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, nhận thấy:</p> <p>Việc Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ căn cứ vào Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2023 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng và không đề cập đến Quyết định số 1178/QĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ⁽⁵⁹⁾ và Văn bản số 112/UBBG-PT ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Biên giới⁽⁶⁰⁾ là chưa đảm bảo. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xác định và khẳng định dự án trên không thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Trong quá trình triển khai lập dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham vấn ý kiến của các Bộ có liên quan. Theo đó, tại Công văn số 354/BQP-TM ngày 13 tháng 02 năm 2023⁶¹, Bộ Quốc phòng có ý kiến về xác định độ mật của dự án Kè chống sạt lở bờ suối biên giới trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia như sau: “<i>Do các thông tin, số liệu, bản đồ phân giới cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia (trong phần tổng số 84% toàn tuyến biên giới đã thực hiện) đã được công bố công khai là không mật.</i>”</p> <p>Tại Công văn số 112/UBBG-PT ngày 13 tháng 4 năm 2023⁶², Ủy ban biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) xác định “<i>Việc phân loại, xác định độ mật của dự án đầu tư, trong đó có Dự án Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia như đề nghị của Quý Ban Chỉ đạo⁶³ không thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Ngoại giao. Do đó, đề nghị Quý Ban chỉ đạo căn cứ theo Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê và hướng dẫn chi tiết của các cơ quan liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thực hiện.</i>”</p>

⁵⁸ Công văn số 176/VPCP-NC ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 229/TTr-BNG-UBBG-m ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ Ngoại giao về việc xin chủ trương kè, gia cố, sửa chữa và kè chống xói lở bờ sông, suối trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; Tờ trình số 432/TTr-BKHĐT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương kè, gia cố, sửa chữa mốc và kè chống xói lở bờ sông, suối trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, Công văn số 2339/VPCP-NC ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương kè, gia cố, chống xói lở bảo vệ cột mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; Công văn số 2313/BNG-UBBG-m ngày 10 tháng 09 năm 2021 của Bộ ngoại giao.

⁵⁹ Quyết định số 1178/QĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế

⁶⁰ Văn bản số 112/UBBG-PT ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Biên giới về việc xác định độ mật/hồ sơ dự án kè chống sạt lở bờ suối biên giới trên biên giới đất liền VN-CPC

⁶¹ v/v thực hiện các dự án đầu tư phát triển KT-XH liên quan đến vùng CT229 và khu vực biên giới tỉnh Kon Tum.

⁶² về việc xác định độ mật của dự án/hồ sơ dự án kè chống sạt lở bờ suối biên giới trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.

⁶³ Trên cơ sở đề nghị của Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh tại Công văn số 06/BCĐ-TCV-m ngày 27 tháng 3 năm 2023 về việc cho ý kiến đối với việc xác định độ mật của dự án/hồ sơ dự án kè chống sạt lở bờ suối biên giới trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia.

<p>pháp luật để đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có cơ sở xem xét, quyết định; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu; việc xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước về công tác báo cáo, đề xuất chủ trương, lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.</p>	<p>Qua rà soát các nội dung quy định tại Quyết định số 1141/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ⁶⁴ thì dự án Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia không thuộc danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.</p> <p>Bên cạnh đó, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2023 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng (có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 02 năm 2023 và thay thế Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng), theo đó dự án Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia không có trong danh mục bảo vệ bí mật nhà nước tại Quyết định nêu trên.</p> <p>Từ những cơ sở đã phân tích nêu trên thì dự án Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia không là dự án mật theo quy định hiện hành.</p>
<p>Đề nghị báo cáo làm rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân đến việc chậm triển khai thực hiện dự án phải điều chỉnh thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Quá trình khảo sát, lập các hồ sơ, thủ tục phê duyệt dự án phải rà soát, thực hiện kỹ lưỡng vì đây dự án liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực như xây dựng, tài nguyên môi trường, đối ngoại, quốc phòng, an ninh,...; bên cạnh đó, dự án được thực hiện tại khu vực biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; do đó, việc thực hiện các thủ tục đầu tư tốn khá nhiều thời gian. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai lập dự án phải chờ có ý kiến tham vấn của các bộ, ngành Trung ương về chế độ mật của dự án, cụ thể: Bộ Quốc phòng tại Công văn số 354/BQP-TM ngày 13 tháng 02 năm 2023; Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) tại Công văn số 8126/A03-P9 ngày 15 tháng 12 năm 2022 và Ủy ban biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) tại Công văn số 112/UBBG-PT ngày 13 tháng 4 năm 2023 dẫn đến việc chậm triển khai thực hiện dự án phải điều chỉnh thời gian thực hiện, tiến độ thực hiện.</p>
<p>Đề nghị bổ sung báo cáo thẩm định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ (có Báo cáo số 118/BC-SKHĐT ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo kết quả thẩm định dự án kèm</p>

⁶⁴ Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.

		<i>theo</i>).
	Chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
17	Dự thảo Nghị quyết về phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025	
	Chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải ngân kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng vốn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra; trường hợp không còn nhiệm vụ chi, phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định.	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định; đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong trường hợp không còn nhiệm vụ chi, thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định.
	Tiếp tục rà soát số liệu đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, khớp đúng với nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022, 2023 (<i>đang trình đồng thời tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh</i>); đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình.	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát số liệu đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, khớp đúng với nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022, 2023 (<i>Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp thứ 5 tại Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2023</i>); đồng thời chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, số liệu và các nội dung liên quan trong hồ sơ trình.
	Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
18	Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023	
	Tiếp tục đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ⁶⁵ . Thực hiện nghiêm việc	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên trong thời gian đến.

⁶⁵ Nhất là Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Kết Luận số 12-KL/TW ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc” và các văn bản khác có liên quan.

	<p>công khai, minh bạch tài chính công trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải chuyển đổi theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng khoa học công nghệ trong thực thi công vụ.</p>	
	<p>Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý. Thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; công khai, minh bạch các kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật để các cơ quan, tổ chức và Nhân dân theo dõi, giám sát.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên trong thời gian đến.</p>
	<p>Chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc kiểm tra, phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” tại các đơn vị, địa phương, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy⁶⁶.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên trong thời gian đến.</p>
	<p>Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, ma túy...; kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế cụ thể về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên trong thời gian đến.</p>
19	Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023	
	<p>Chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tuyên truyền mạnh mẽ về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các giao dịch trên không gian mạng, về đầu tư tiền ảo, ngoại tệ “tín dụng đen”, về tác hại của ma túy... để nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên trong thời gian đến.</p>

⁶⁶ Công văn số 697-CV/TU ngày 20 tháng 12 năm 2018 và Công văn số 709-CV/TU ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

	<p>Thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động liên lạc, móc nối, âm mưu xâm nhập, phá hoại của các thế lực thù địch; tăng cường lực lượng bám cơ sở, nắm bắt tình hình kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tốt các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để tạo thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên trong thời gian đến.</p>
	<p>Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa với mục tiêu làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật; mở các chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi lên về các loại tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, môi trường, tham nhũng, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Đẩy nhanh tiến độ điều tra những vụ án, vụ việc nổi cộm, trọng điểm, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên trong thời gian đến.</p>
	<p>Triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên trong thời gian đến.</p>
	<p>Có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên trong thời gian đến.</p>
20	Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023	
	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai, xây dựng..., các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. - Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Tăng cường công tác đối thoại; giải quyết kịp thời, triệt để các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở. - Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quy hoạch sử 	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trên trong thời gian đến.</p>

	<p>dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân theo quy định của pháp luật, tránh việc công dân có đơn khiếu kiện bức xúc, kéo dài.</p> <p>- Quan tâm bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực, kinh nghiệm làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là cán bộ, công chức cấp cơ sở.</p>	
21	<p>Dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum</p>	
	<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình và làm rõ một số nội dung sau:</p> <p>- Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài chính: “...<i>Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản tại địa phương...</i>” quy định tại Điều 4 Thông tư số 09/2023/TT-BTC. Tuy nhiên, qua nghiên cứu dự thảo Nghị quyết, Ban nhận thấy cơ quan trình chỉ mới xây dựng một số mức chi đặc thù đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum (<i>nội dung quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 09/2023/TT-BTC</i>) là chưa đầy đủ theo quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu bổ sung đầy đủ nội dung và điều chỉnh tên gọi dự thảo Nghị quyết cho phù hợp.</p> <p>- Về phạm vi điều chỉnh (khoản 1 Điều 1 dự thảo nghị quyết). Đề nghị cơ quan trình điều chỉnh lại cho phù hợp với tên gọi và nội dung nghị quyết.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu các ý kiến này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉnh lý tên gọi dự thảo Nghị quyết là: “Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum”. Khi chỉnh lý tên gọi dự thảo Nghị quyết như trên, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉnh lý phạm vi điều chỉnh của dự thảo; bổ sung vào Điều 2 dự thảo Nghị quyết 01 khoản để quy định mức chi khác (<i>ngoài các mức chi đặc thù được quy định khoản 2 Điều 2 dự thảo</i>) đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh⁽⁶⁷⁾.</p> <p>Bên cạnh việc chỉnh lý tên gọi, phạm vi điều chỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã bổ sung đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết theo đúng Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách, phù hợp với quy định của Thông tư số 09/2023/TT-BTC và thực tiễn của địa phương; bổ sung quy định về mức chi cho việc tự kiểm tra văn bản, rà soát văn bản theo khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2023/TT-BTC; rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản, cụ thể:</p> <p>- Về phạm vi điều chỉnh (khoản 1 Điều 1 dự thảo nghị quyết): 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.</p>

⁶⁷ Các mức chi này được thực hiện theo một số Nghị quyết tương ứng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành như: Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ kết, tổng kết; chi công tác phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND; Chi cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản và đội ngũ công tác viên được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND...

<p>- Về đối tượng áp dụng (khoản 2 Điều 1 dự thảo nghị quyết). Đề nghị bám sát Thông tư số 09/2023/TT-BTC và cụ thể hóa các đối tượng tại địa phương.</p> <p>- Tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết đề nghị bổ sung đầy đủ các mức chi theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 09/2023/TT-BTC.</p> <p>- Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 09/2023/TT-BTC quy định: "4. Việc tự kiểm tra văn bản, rà soát văn bản tại khoản 1 Điều 2 Thông tư, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương, địa phương được vận dụng nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 3, Điều 4, Phụ lục Thông tư này để thực hiện". Đề nghị nghiên cứu, rà soát xem xét bổ sung dự thảo Nghị quyết cho phù hợp.</p> <p>- Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ".</p>	<p>- Về đối tượng áp dụng (khoản 2 Điều 1 dự thảo nghị quyết): a) Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp; các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có nhiệm vụ giúp cơ quan, người có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản quy định tại Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo chỉ đạo, yêu cầu, kế hoạch; c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.</p> <p>- Tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết:</p> <p>Điều 2. Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật</p> <p>1. Mức chi chung trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản thực hiện theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành. Cụ thể như sau:</p> <p>a) Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sơ kết, tổng kết; chi công tác phí cho những người đi công tác trong nước (bao gồm cả công tác viên, thành viên tham gia các đoàn kiểm tra văn bản và đoàn kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản) được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;</p> <p>b) Chi cho việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn</p>
--	---

bản và đội ngũ công tác viên được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

c) Chi tổ chức hội thi theo ngành, lĩnh vực, địa phương và toàn tỉnh về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

d) Chi điều tra, khảo sát thực tế phục vụ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

đ) Chi khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

e) Chi hợp đồng có thời hạn với công tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản được thực hiện theo hợp đồng giữa các bên và quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng;

g) Chi báo cáo về rà soát các văn bản có liên quan đến dự thảo văn bản thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên

		<p>địa bàn tỉnh Kon Tum.</p> <p>2. Mức chi có tính chất đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.</p> <p>3. Việc tự kiểm tra văn bản, rà soát văn bản của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định tại Điều 111 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và rà soát văn bản khi phát sinh căn cứ rà soát theo quy định tại Điều 142 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được vận dụng mức chi quy định tại Nghị quyết này để thực hiện.</p> <p>4. Các nội dung khác có liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp luật có liên quan.</p>
<p>Tại điểm a mục 3 Phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyết có quy định cụ thể về mức chi soạn thảo, viết báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã. Các nội dung khác không quy định. Đề nghị báo cáo làm rõ thêm: (1) các nội dung khác có thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã không? (2) Trong trường hợp các mức chi đặc thù tại Nghị quyết áp dụng cho đối tượng là cấp huyện, cấp xã thì có đảm bảo tính khả thi trong việc áp dụng triển khai thực hiện không, vì liên quan đến nguồn kinh phí thực hiện.</p>		<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:</p> <p>- Mức chi soạn thảo, viết báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản (điểm a mục 3 Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết) được phân chia thành mức chi cho từng cấp. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh: 5,6 triệu đồng; + Báo cáo kết quả của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện; báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra liên ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập: 2,4 triệu đồng; + Báo cáo của các phòng, ban, ngành cấp huyện; báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã; báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra liên ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập: 1,2 triệu đồng. <p>Việc phân chia này phù hợp với quy định của Thông tư số 09/2023/TT-BTC, hợp lý và được căn cứ vào tính chất, phạm vi của các báo cáo (<i>Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh được tổng hợp từ báo cáo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện được tổng hợp từ báo cáo của các phòng, ban, ngành cấp huyện và báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã...</i>).</p> <p>- Ngoài các nội dung chi tại điểm a mục 3 Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết, các mức chi khác như chi cho các thành viên tham gia họp, hội thảo, tọa đàm để trao đổi nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; họp xử</p>

		<p>lý kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản theo yêu cầu, kế hoạch; họp bàn về kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Chi công bố kết quả xử lý văn bản trái pháp luật, kết quả kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chi kiểm tra văn bản... được thực hiện thống nhất cho ba cấp (<i>tỉnh, huyện xã</i>).</p> <p>Việc quy định thống nhất mức chi này là phù hợp vì tính chất công việc của ba cấp là tương đồng. Bên cạnh đó, theo quy định của pháp luật thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong một số ít trường hợp⁽⁶⁸⁾. Do vậy, số lượng văn bản được ban hành trong năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã là không lớn⁽⁶⁹⁾. Điều này dẫn đến số lượng văn bản phải kiểm tra, rà soát không lớn và mức chi như dự thảo, không ảnh hưởng lớn tới ngân sách của cấp huyện, cấp xã. Ngoài ra, khi dự thảo được gửi lấy ý kiến tham gia của chính quyền các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn, các ý kiến tham nhất trí với mức chi được dự kiến. Như vậy, việc quy định mức chi như dự thảo là đảm bảo tính khả thi của quy định.</p>
22	Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh	
	<p>- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổng hợp, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo các nội dung trả lời, giải quyết phải chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Quyết liệt hơn trong chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền nhưng chưa giải quyết dứt điểm, dẫn đến cử tri còn kiến nghị nhiều lần.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2011/UBND-NNTN ngày 29 tháng 6 năm 2023 chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Nâng cao vai trò trách nhiệm, chủ động giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; theo dõi, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổng hợp, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân; quyết liệt hơn trong chỉ đạo giải quyết những vấn đề thuộc</p>

⁶⁸ Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: "1. Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

2. Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao."

⁶⁹ Trong 6 tháng đầu năm 2023 các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh ban hành 41 văn bản. Trong đó: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành 34 văn bản quy phạm pháp luật (gồm: 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 32 Quyết định của Ủy ban nhân dân); Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã đã ban hành 07 văn bản quy phạm pháp luật (gồm: 07 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 0 Quyết định của Ủy ban nhân dân).

	<p>- Kiến nghị với các đơn vị, bộ, ngành Trung ương sớm xem xét, giải quyết những nội dung kiến nghị của cử tri vượt thẩm quyền của tỉnh.</p> <p>- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri dễ theo dõi, giám sát, nắm bắt kịp thời; tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin nên kiến nghị nhiều lần.</p>	<p>thẩm quyền nhưng chưa giải quyết dứt điểm, dẫn đến cử tri còn kiến nghị nhiều lần và đã được Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ ra tại Báo cáo số 24/BC-BPC ngày 27 tháng 6 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1596/UBND-NNTN ngày 31 tháng 5 năm 2023⁽⁷⁰⁾; đồng thời tiếp tục theo dõi, chỉ đạo kiểm tra, rà soát và có giải pháp giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, trả lời nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị⁽⁷¹⁾. Kết quả giải quyết, trả lời gửi các địa phương liên quan để thông tin cử tri biết, đồng thời gửi về Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.</p>
23	Dự thảo Nghị quyết danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum	
	<p>Đề nghị báo cáo làm rõ nguyên nhân về việc không trình danh mục các dự án cần thu hồi đất tại Kỳ họp chuyên đề tháng 4 năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Để chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp chuyên đề tháng 4 năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất (bổ sung) năm 2023; tuy nhiên công tác rà soát, phối hợp của các đơn vị chưa chặt chẽ, dẫn đến một số công trình, dự án của các địa phương chưa được cập nhật để trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp chuyên đề tháng 4 năm 2023 thông qua; bên cạnh đó có một số công trình đến tháng 5 năm 2023 mới được các địa phương bố trí vốn, do đó tại kỳ họp tháng 4 năm 2023 chưa đủ cơ sở để trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp thu ý kiến của BKTNS, trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác phối hợp trong việc rà soát, chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>
	<p>Rà soát, cập nhật đồng bộ các văn bản làm căn cứ pháp lý.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật đồng bộ các văn bản làm căn cứ pháp lý trong dự thảo Nghị quyết.</p>
	<p>Chỉ đạo rà soát, cập nhật các vị trí thu hồi đất để đồng bộ với từng vị trí, khu vực theo chủ trương dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật các vị trí thu hồi đất để đồng bộ với từng vị trí, khu vực theo chủ trương dự</p>

⁷⁰ Về việc tiếp tục rà soát, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh.

⁷¹ Giải quyết 05 ha đất giao cho Lâm trường Kon Tum (tại tổ dân phố 2, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum); thực hiện quy hoạch khu vực đường Trương Quang Trọng, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum; sửa chữa tuyến đường ĐH53 (đoạn từ ngã 3 Ngọc Tụ đến hết xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô) bị bong tróc, hư hỏng nặng; sửa chữa, khắc phục hệ thống kênh công trình đập Bà Tri (ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà) để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất; Công ty thủy điện chưa giải quyết xong việc bồi thường, hỗ trợ đối với nhà cửa, đất đai bị ngập trên cao trình và thiệt hại do ảnh hưởng bởi cơn bão số 6, số 9 năm 2020; sớm thanh lý vườn cây cao su theo hợp đồng giao khoán giữa Nông trường Cao su Sa Sơn với các hộ dân xã Sa Sơn.

	thông tin, số liệu trong hồ sơ trình tại kỳ họp và căn cứ pháp lý của các dự án theo quy định của pháp luật.	án được cấp thẩm quyền phê duyệt.
	Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
24	Dự thảo Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung)	
	<p>Theo nội dung trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 01 dự án⁷², không có chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ. Vì vậy đề nghị biên tập một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Biên tập lại tên gọi Nghị quyết cho phù hợp với nội dung trình. + Biên tập lại tiêu đề Điều 1 cho phù hợp với nội dung trình. + Điều chỉnh bỏ nội dung tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết, cụ thể: “2. Tổng số các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác là: 0 dự án/0 ha.” 	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tên gọi dự thảo Nghị quyết sau khi hoàn thiện: Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Kon Tum. + Tiêu đề Điều 1 dự thảo Nghị quyết sau khi hoàn thiện: Điều 1. Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum + Điều chỉnh bỏ nội dung tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, đã bỏ nội dung tại khoản 2 Điều 1; nội dung tại Điều 1 của dự thảo Nghị quyết sau khi hoàn thiện là: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tổng số các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác là: 01 dự án/1,46 ha. <i>(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)</i> 2. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
	Chỉ đạo rà soát, cập nhật các vị trí chuyển mục đích sử dụng đất để đồng bộ với từng vị trí, khu vực theo chủ trương dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu trong hồ sơ trình tại kỳ	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật các vị trí thu hồi đất để đồng bộ với từng vị trí, khu vực theo chủ trương dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

⁷² Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

	hợp và căn cứ pháp lý của các dự án theo quy định của pháp luật.	
	Rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
25	Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình Bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh⁷³	
	<p>Tại Báo cáo thẩm tra số 55/BC-BKTN ngày 25 tháng năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải trình và làm rõ một số nội dung sau:</p> <p>1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:</p> <p>- Tại điểm a khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (phạm vi điều chỉnh): Đề nghị rà soát, điều chỉnh phạm vi áp dụng chính sách phù hợp với phạm vi thực hiện của Quyết định 590/QĐ-TTg và tình hình thực tế tại địa phương (không dẫn chiếu Quyết định 590/QĐ-TTg trong phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết); xác định thời hạn thực hiện Nghị quyết cho phù hợp.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách như sau:</p> <p>1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</p> <p>- Tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và biên tập hoàn chỉnh các nội dung theo ý kiến thẩm tra tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (Phạm vi điều chỉnh) như sau: “Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ cho một số nội dung để thực hiện Chương trình bố trí ổn định dân cư tại các vùng: Thiên tai (sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước dâng); đặc biệt khó khăn (thiếu đất, thiếu nước sản xuất, nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu; ô nhiễm môi trường; các làng chài trên sông nước); biên giới; vùng dân di cư tự do đến đời sống quá khó khăn và khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”</p>
	<p>- Tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (đối tượng áp dụng): Đề nghị rà soát các đối tượng hỗ trợ quy định trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo đầy đủ; tách đối tượng hộ gia đình, cá nhân sinh sống ở vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước dâng...; đồng thời biên tập ngắn gọn nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1.</p>	<p>- Tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và biên tập hoàn chỉnh các nội dung theo ý kiến thẩm tra tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (đối tượng áp dụng) như sau</p> <p>“a) Hộ gia đình, cá nhân được bố trí ổn định theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm:</p> <p>- Hộ gia đình, cá nhân bị mất nhà ở, đất ở do sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ, lũ quét.</p> <p>- Hộ gia đình, cá nhân sinh sống ở vùng có nguy cơ bị sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ, lũ quét, ngập lụt, nước dâng.</p> <p>- Hộ gia đình, cá nhân sống ở vùng đặc biệt khó khăn, thiếu đất, nước để sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu; các làng chài trên sông</p>

⁷³ Đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Công văn số 982-CV/TU ngày 30 tháng 6 năm 2023.

		<p>nước, ô nhiễm môi trường.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hộ gia đình, cá nhân tự nguyện đến các vùng biên giới đất liền. - Hộ gia đình, cá nhân đã di cư tự do đến các địa bàn trong tỉnh không theo quy hoạch, kế hoạch, đời sống còn khó khăn; hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu rừng đặc dụng cần phải bố trí, ổn định lâu dài. <p>b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan”.</p>
<p>2. Tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết: Trên cơ sở thảo luận của đại biểu dự họp, đề nghị xem xét một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biên tập gộp khoản 1 và khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị quyết; đồng thời rà soát, biên tập lại các nội dung, đối tượng, mức hỗ trợ cho phù hợp, trong đó biên tập lại nội dung bố trí dân cư theo hình thức bố trí dân cư tập trung và xem xét hình thức xen ghép. 		<p>2. Tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và biên tập hoàn chỉnh các nội dung “nội dung và mức hỗ trợ” theo ý kiến thẩm tra như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biên tập gộp khoản 1 và khoản 2 “thành” khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết <p>“ 1. Hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình, cá nhân thực hiện bố trí, ổn định dân cư theo hình thức tập trung, xen ghép thuộc đối tượng của Chương trình, bao gồm: Di chuyển người và tài sản; lương thực:</p> <p>a) Hỗ trợ di chuyển người và tài sản</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hộ gia đình bị mất nhà ở, đất ở do thiên tai; hộ gia đình ở vùng có nguy cơ thiên tai; hộ gia đình ở vùng đặc biệt khó khăn; hộ gia đình, đã di cư tự do đến các địa bàn trong tỉnh không theo quy hoạch, kế hoạch, đời sống còn khó khăn; hộ gia đình, sinh sống hợp pháp trong khu rừng đặc dụng cần phải bố trí, ổn định lâu dài: Di chuyển trong huyện mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ; di chuyển trong tỉnh mức hỗ trợ 23 triệu đồng/hộ; di chuyển ngoài tỉnh mức hỗ trợ 25 triệu đồng/hộ. - Hộ gia đình được bố trí ổn định ở các xã biên giới đất liền: Di chuyển đến thôn, làng giáp biên giới (bao gồm di chuyển từ các xã trong huyện, từ các huyện trong tỉnh đến thôn, làng giáp biên giới), mức hỗ trợ là 35 triệu đồng/hộ; đến thôn, làng khác (không giáp biên giới: bao gồm di chuyển từ các xã trong huyện, từ các huyện trong tỉnh đến thôn, làng không giáp biên giới), mức hỗ trợ là 30 triệu đồng/hộ. - Hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối thiểu 30 triệu đồng/hộ. <p>b) Hỗ trợ lương thực trong thời gian đầu tại nơi tái định cư là 15kg gạo/người/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng.</p>
	<p>- Biên tập lại khoản 3 về nội dung hỗ trợ theo hướng cụ</p>	<p>- Biên tập lại khoản 3 “thành” khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị quyết: 2. Hỗ trợ</p>

	<i>thể, dễ thực hiện và phù hợp với thực tế.</i>	<i>ổn định dân cư tại chỗ: Hộ gia đình ở vùng có nguy cơ thiên tai nhưng không còn quỹ đất xây dựng khu tái định cư để di chuyển phải bố trí ổn định tại chỗ được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ để nâng cấp nhà ở và vật dụng phòng, chống thiên tai khác.</i>
	3. Về nguồn kinh phí thực hiện, đề nghị nghiên cứu rà soát biên tập đảm bảo ngắn gọn, chặt chẽ và phù hợp tình hình thực tế của địa phương.	3. Tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và biên tập hoàn chỉnh các nội dung theo ý kiến thẩm tra, biên tập như sau: “ <i>Kinh phí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và các nguồn vốn hợp pháp khác</i> ”.
	4. Đề nghị rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. Trong đó, rà soát biên tập thống nhất đơn vị tính; rà soát, biên tập tên gọi dự thảo Nghị quyết đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.	4. Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và hoàn chỉnh tên dự thảo Nghị quyết “ <i>Nghị quyết Quy định một số mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình Bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum</i> ”.
26	Dự thảo Nghị quyết “Mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và một (01) dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”	
	1. Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 40 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định: “ <i>Định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22...</i> ”. Trên cơ sở đó, cơ quan phê duyệt dự án, phương án quyết định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một (01) dự án, phương án, nhưng không vượt định mức hỗ trợ đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Như vậy, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện (01) dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất (mức trần) để cơ quan	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Về định mức hỗ trợ được xây dựng bám theo quy định tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ, tuy nhiên để đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với các quy định Trung ương ⁽⁷⁴⁾ , tình hình thực tế của địa phương ⁽⁷⁵⁾ và tham khảo một số địa phương ⁽⁷⁶⁾ , Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất và biên tập Điều 2 dự thảo Nghị quyết như sau: “Điều 2. Định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: a) Đối với địa bàn đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết, nhưng không quá 3.000 triệu đồng/dự án, kế hoạch.

⁷⁴ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ; Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Thông tư số 12/2023/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ y tế; Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quyết định số 1486/QĐ-BYT ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ y tế

⁷⁵ Qua khảo sát việc xây dự các dự án/kế hoạch thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất theo các chuỗi thực hiện trên địa bàn tỉnh, đối với các dự án do cấp tỉnh (các Sở, ngành cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn 02 huyện, thành phố) khoảng 3 tỷ đồng/dự án, kế hoạch; các địa phương bố trí khoảng 01 tỷ - 1,5 tỷ đồng/dự án, kế hoạch. Các địa phương đã phân bổ cho các UBND các xã để thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng khoảng 400 triệu đồng - 600 triệu đồng.

⁷⁶ Tham khảo mức quy định của các tỉnh lân cận, có tính chất tương đồng như tỉnh Kon Tum, quy định mức hỗ trợ một (01) dự án từ 02 tỷ - 05 tỷ đồng/01 dự án liên kết tiêu thụ sản phẩm (Cụ thể: tỉnh Nghệ An quy định mức 05 tỷ đồng/01 dự án, kế hoạch liên kết; tỉnh Quảng Ngãi quy định mức hỗ trợ từ 02 tỷ - 05 tỷ đồng/dự án, kế hoạch liên kết tùy khu vực khó khăn; tỉnh Trà Vinh quy định mức hỗ trợ: 03 tỷ đồng/dự án, kế hoạch liên kết. Quy định mức hỗ trợ không quá 600 triệu đồng/dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng).

<p>phê duyệt dự án làm cơ sở quyết định mức hỗ trợ cụ thể (tỷ lệ %). Đề nghị báo cáo làm rõ và đề xuất định mức hỗ trợ cho 01 (một) dự án, kế hoạch, phương án cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế địa phương.</p>	<p>b) Đối với địa bàn khó khăn: Hỗ trợ không quá 70% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết, nhưng không quá 3.000 triệu đồng/dự án, kế hoạch.</p> <p>c) Đối với địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia: Hỗ trợ không quá 50% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết, nhưng không quá 3.000 triệu đồng/dự án, kế hoạch.</p> <p>d) Riêng Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Dự án Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao: định mức hỗ trợ theo dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định, nhưng tỷ lệ hỗ trợ theo từng địa bàn quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều này.</p> <p>2. Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng:</p> <p>a) Đối với địa bàn đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ không quá 95% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, phương án, nhưng không quá 600 triệu đồng/dự án, phương án.</p> <p>b) Đối với địa bàn khó khăn: Hỗ trợ không quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, phương án, nhưng không quá 600 triệu đồng/dự án, phương án.</p> <p>c) Đối với địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia: Hỗ trợ không quá 60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, phương án, nhưng không quá 600 triệu đồng/dự án, phương án.”</p>
<p>2. Hiện nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó, quy định định mức hỗ trợ một dự án, cụ thể: “4. Dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp: Hỗ trợ tối đa 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tối đa 70% một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn; hỗ trợ tối đa 50% một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”. Việc ban hành định mức hỗ trợ thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị sẽ bị trùng lặp với</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:</p> <p>1. Tiếp thu và biên tập bổ sung khoản 3 Điều 3 Dự thảo Nghị quyết như sau: “3. Bãi bỏ khoản khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 về quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.</p> <p>2. Tiếp thu và biên tập bổ sung khoản 4 Điều 3 Dự thảo Nghị quyết như sau: "4. Các dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất đã được phê duyệt, áp dụng mức hỗ trợ quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum trước thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 61/2022/NQ-</p>

<p>chính sách đã ban hành. Vì vậy cần xem xét:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bãi bỏ nội dung đã được quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND để tránh trùng lặp. - Xem xét bổ sung quy định điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (đã quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022) được triển khai đồng bộ. 	<p>HĐND."</p>
<p>3. Tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết (phạm vi điều chỉnh), đề nghị biên tập đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định tại Nghị định số 38/2023/NĐ-CP.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu và điều chỉnh lại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị quyết như sau: “1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này quy định định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; thực hiện một (01) dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.”</p>
<p>4. Đối với các nội dung quy định cụm từ “dịch vụ của cộng đồng” trong dự thảo Nghị quyết, đề nghị xem xét biên tập cho phù hợp, vì khoản 11 Điều 3 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ) đã định nghĩa cụ thể cụm từ “Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng”.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu và điều chỉnh cụm từ “Hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ của cộng đồng” thành “Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng” trong toàn bộ dự thảo Nghị quyết.</p>
<p>5. Tại khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết, đề nghị báo cáo làm rõ cơ sở pháp lý để HĐND tỉnh quy định nội dung “3. Mức hỗ trợ cụ thể từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; thực hiện một (01) dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng do cơ quan phê duyệt dự án, phương án quyết định nhưng không vượt quá mức hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.”. Ban nhận thấy việc quy định nêu trên trùng lặp với quy định tại khoản 5 Điều 21, khoản 5 Điều 22 Nghị định số 27 và trùng lặp với định mức đã nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều 2. Đề nghị nghiên cứu biên tập bỏ nội dung này.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu và điều chỉnh bỏ khoản 3 Điều 2 trong dự thảo Nghị quyết</p>
<p>6. Sau khi Nghị quyết ban hành, đề nghị Ủy ban nhân dân</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo</p>

	tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn có hướng dẫn cụ thể cho từng chương trình để đơn vị, địa phương thuận tiện trong việc triển khai thực hiện.	cơ quan chuyên môn có hướng dẫn cụ thể cho từng chương trình, dự án để đơn vị, địa phương thuận tiện trong việc triển khai thực hiện.
	7. Rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. Trong đó, biên tập tên gọi dự thảo Nghị quyết; điều khoản qui định dẫn chiếu cho phù hợp.	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu rà soát, biên tập hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. Đồng thời, biên tập lại tên gọi dự thảo Nghị quyết như sau: “Quy định định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”
27	Dự thảo Nghị quyết đặt tên bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum	
	Xác định điểm đầu của đường Huỳnh Thúc Kháng: Theo Đề án đặt tên đường kèm theo dự thảo Nghị quyết xác định điểm đầu của đường Huỳnh Thúc Kháng giao với đường Lê Quý Đôn, điểm cuối giao với đường liên xã ĐH.21 với chiều dài toàn tuyến là 756m (bao gồm cả cầu tràn nổi thôn 2 và thôn 5 dài 183m). Qua khảo sát thực tế, Ban nhận thấy việc đặt tên cho tuyến đường bao gồm cả cầu tràn qua sông, nơi không có dân cư sinh sống, là chưa đảm bảo theo quy định ⁷⁷ . Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan xác định lại điểm bắt đầu của tuyến đường và chiều dài toàn tuyến của đường dự kiến đặt tên cho phù hợp.	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo điều chỉnh bỏ đoạn tuyến cầu tràn nổi thôn 2 và thôn 5 có chiều dài 183m. Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng (<i>sau thẩm tra, điều chỉnh</i>) có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu; điểm cuối giao với ranh giới quy hoạch chung thị trấn Đăk Rve, nối tiếp đường liên xã ĐH.21, chiều dài toàn tuyến 573 m.
	Hồ sơ kèm theo dự thảo Nghị quyết chưa có biên bản họp khu dân cư của các tuyến đường dự kiến đặt tên, chỉ có phiếu lấy ý kiến của các ban ngành của thị trấn, đại diện ban quản lý thôn. Đề nghị bổ sung.	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đã cập nhật thiếu Biên bản họp khu dân cư của các tuyến đường dự kiến đặt tên (<i>Biên bản họp thôn ngày 13 tháng 4 năm 2023</i>). Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo bổ sung Biên bản cuộc nêu trên (<i>kèm theo</i>).
	Chỉ đạo nghiên cứu việc đặt tên những người có công trạng và gắn với lịch sử địa phương cụ thể để ưu tiên bổ sung đặt tên trong những lần tiếp theo. Ví dụ: Anh hùng lực lượng	Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hoá - Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo ưu tiên lựa chọn những người có công trạng và gắn với lịch sử địa phương để đặt tên trong những lần tiếp theo.

⁷⁷ Hội đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền đặt, đổi tên đường, phố; không đặt, đổi tên công trình giao thông là cầu. (Điều 16 Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng” ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ).

	vũ trang nhân dân “U RÊ”, quê quán: xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy.	
	<p>Về dự thảo Nghị quyết: Tại Điều 1: quy định trực tiếp việc đặt tên đường và biên tập như sau: "Đặt tên bổ sung 02 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, cụ thể: Đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Lạc Long Quân (<i>kèm chi tiết thông tin tên đường về điểm đầu, điểm cuối; chiều dài toàn tuyến, mốc lộ giới</i>)"</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo biên tập lại Điều 1 dự thảo Nghị quyết theo ý kiến của Ban Văn hoá - Xã hội.</p>
28	Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum	
	<p>Ban VHXX thống nhất đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh đặt tên cho 46 tuyến đường như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan lập đề án rà soát và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác nội dung dữ liệu tên các tuyến đường, quy trình, thủ tục liên quan theo đúng quy định.</p> <p>Đồng thời chỉ đạo Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố và công trình công cộng của tỉnh tiếp tục rà soát bổ sung, điều chỉnh thông tin trong ngân hàng dữ liệu tên (năm sinh, năm mất của nhân vật); xem xét việc lấy dữ liệu của các nhân vật đang còn sống đưa vào ngân hàng đặt tên đường; hướng dẫn việc chọn tên nhân vật đặt tên đường cho thống nhất tại các đô thị trong toàn tỉnh đối với cùng một nhân vật nhưng có những tên khác nhau, đặc biệt là tên anh hùng lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum, tên những nhà hoạt động cách mạng gắn bó với sự nghiệp cách mạng ở địa phương, được ghi nhận trong Ngân hàng dữ liệu, như: Đinh Văn Gió (tức A Gió); Thanh Minh Tám (tức A Nuk), A Viu (tức A Ninh), Y Một (tức Y Bah), Phan Quyết (tức Phan Phụ), Nguyễn Tuấn Tài (tức Trần Kiên); để làm cơ sở cho các huyện, thành phố lựa chọn khi có nhu cầu đặt, đổi tên đường, phố.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông rà soát và chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác nội dung dữ liệu tên các tuyến đường, quy trình, thủ tục liên quan theo đúng quy định.</p> <p>Đồng thời chỉ đạo Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh tiếp tục rà soát bổ sung, điều chỉnh thông tin trong ngân hàng dữ liệu và các nội dung theo ý kiến của Ban Văn hoá - Xã hội.</p> <p>Ngoài ra, do có sự nhầm lẫn, tại hồ sơ kèm theo Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh có 02 tuyến đường: Đường Xuân Diệu (số thứ tự 35); Đường Nguyễn Du (số thứ tự 43). Ủy ban nhân dân tỉnh xin điều chỉnh như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường Xuân Diệu, có số thứ tự 35 điều chỉnh thành đường Nguyễn Du. - Đường Nguyễn Du, có số thứ tự 43 điều chỉnh thành đường Xuân Diệu. <p>Theo đó, các tuyến đường có điểm đầu hoặc điểm cuối giáp với 02 tuyến đường này đã được rà soát điều chỉnh đúng với hiện trạng (<i>chi tiết tại Phụ lục kèm theo</i>).</p>
	Số, ký hiệu văn bản: đây là Nghị quyết cá biệt, do đó bỏ năm ban hành 2023 phần số, ký hiệu trong dự thảo Nghị quyết.	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.</p>

	<p>Tại Điều 1: quy định trực tiếp việc đặt tên đường và biên tập như sau: "Điều 1. Đặt tên cho 46 (Bốn mươi sáu) tuyến đường trên địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cụ thể:... (chi tiết tại phụ lục kèm theo)"</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo biên tập lại Điều 1 dự thảo Nghị quyết theo ý kiến của Ban Văn hoá - Xã hội.</p>
	<p>Về phụ lục các tuyến đường được đặt tên: đường Quốc lộ 24 (điểm đầu là nút giao đầu thị trấn Măng Đen, điểm cuối giáp cầu Nước Long của Quốc lộ 24) dự kiến đặt tên Phạm Văn Đồng; đường tỉnh lộ 676 (điểm đầu từ Đài tượng niệm giáp với Quốc lộ 24, điểm cuối giáp cầu Kon Năng) dự kiến đặt tên đường Võ Nguyên Giáp. Do đó các tuyến đường có điểm đầu hoặc điểm cuối giáp với 2 tuyến đường này cần phải nêu rõ điểm đầu hoặc điểm cuối giáp với Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, không nêu giáp Quốc lộ 24, tỉnh lộ 676 để đảm bảo tính chính xác.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Qua rà soát có 22/46 tuyến đường có điểm đầu hoặc điểm cuối giáp với (Quốc lộ 24, tỉnh lộ 676) được điều chỉnh thành điểm đầu hoặc điểm cuối giáp với đường Phạm Văn Đồng và đường Võ Nguyên Giáp (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).</p>
29	<p>Dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum</p>	
	<p>Báo cáo tình hình thu học phí năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh; khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình áp dụng mức thu học phí theo phân vùng tại Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Sở Giáo dục và Đào tạo có Báo cáo số 241/BC-SGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2023 về tình hình thực hiện chính sách học phí năm học 2022-2023 và quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (kèm theo).</p>
	<p>Việc đề xuất 02 phương án thu học phí như dự thảo Nghị quyết là không phù hợp, đề nghị chỉ đạo rà soát và ban hành một mức thu học phí đối với từng cấp học áp dụng cho năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo bổ Khoản 3 Điều 2 dự thảo Nghị quyết⁷⁸</p>
	<p>Thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ⁷⁹, năm học 2022 - 2023, tỉnh Kon</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo biên tập lại mức thu tại Khoản 1</p>

⁷⁸ **Đã tiếp thu không đưa vào Nghị quyết:** “3. Trường hợp sau khi Nghị quyết này được ban hành nhưng có quy định của cơ quan, người có thẩm quyền về chưa tăng mức thu học phí năm học 2023-2024 hoặc điều chỉnh lộ trình học phí lùi 01 năm so với lộ trình học phí tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, thì mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên của năm học 2023-2024 như sau: ...”

⁷⁹ Đối với học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập: a) Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên: Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

	<p>Tum không ban hành mức thu học phí theo khung học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ mà giữ nguyên mức học phí của năm học 2021 - 2022, do đó mức học phí năm học 2022 - 2023 thấp hơn so với khung học phí quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Năm học 2023 - 2024, nếu thực hiện điều chỉnh tăng theo tỷ lệ quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP (không quá 7,5%/năm) thì mức học phí năm học 2023 - 2024 vẫn thấp hơn mức sàn quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP⁸⁰. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tính toán, đề xuất mức học phí cho phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, khả năng chi trả của người dân, đảm bảo hài hòa giữa thu và nộp học phí.</p>	<p>Điều 1 dự thảo Nghị quyết bằng mức thu năm học 2022-2023 được ban hành tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 70/2022/NQ-HĐND (vùng 3 là thấp nhất theo mức sàn Nghị định số 81/2021/NĐ-CP) như sau:</p> <p>1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên</p> <p style="text-align: right;">Đơn vị: đồng/học sinh/tháng</p> <table border="1" data-bbox="1059 403 2089 678"> <thead> <tr> <th rowspan="2">T</th> <th rowspan="2">Cấp học</th> <th colspan="3">Vùng và mức học phí</th> </tr> <tr> <th>Vùng 1</th> <th>Vùng 2</th> <th>Vùng 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mầm non</td> <td>70.000</td> <td>60.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Trung học cơ sở</td> <td>90.000</td> <td>70.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Trung học phổ thông</td> <td>140.000</td> <td>120.000</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	T	Cấp học	Vùng và mức học phí			Vùng 1	Vùng 2	Vùng 3	1	Mầm non	70.000	60.000	50.000	2	Trung học cơ sở	90.000	70.000	50.000	3	Trung học phổ thông	140.000	120.000	100.000
T	Cấp học	Vùng và mức học phí																							
		Vùng 1	Vùng 2	Vùng 3																					
1	Mầm non	70.000	60.000	50.000																					
2	Trung học cơ sở	90.000	70.000	50.000																					
3	Trung học phổ thông	140.000	120.000	100.000																					
	<p>Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập, thu nộp học phí, đề nghị xem xét bổ sung thêm tại điểm d khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết nội dung quy định đối với trường hợp cấp thẩm quyền công nhận các xã (thuộc vùng 3) đạt chuẩn nông thôn mới trong năm học.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, biên tập lại điểm d khoản 1 Điều 2 dự thảo Nghị quyết như sau: “d) Trong trường hợp các xã quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thì áp dụng mức học phí theo địa bàn vùng 2 quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này. Trường hợp các xã quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm học 2023 - 2024 thì mức thu học phí tiếp tục thực hiện theo địa bàn vùng 3 quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 3 này cho đến hết năm học.”</p>																							
	<p>Đề nghị rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.</p>																							
30	<p>Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum⁸¹</p>																								

⁸⁰ Mức học phí năm học 2023 - 2024 (vùng 3)/mức sàn Nghị định số 81/2021/NĐ-CP: Mầm non 27.000 đồng/50.000 đồng; Trung học cơ sở 21.000 đồng/50.000 đồng; Trung học phổ thông 27.000 đồng/100.000 đồng.

⁸¹ Đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Công văn số 983-CV/TU ngày 30 tháng 6 năm 2023.

<p>Tại khoản 2 dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung mục 2 (Tiểu dự án 2) của Phụ lục 3”: Đề nghị làm rõ nguyên nhân điều chỉnh bỏ “huyện Đăk Glei” trong định mức phân bổ vốn sự nghiệp để Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; vì huyện Đăk Glei là một trong những địa phương nằm trong Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến 2030. Hiện nay kế hoạch vốn năm 2022, 2023 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ cho huyện Đăk Glei thực hiện nhiệm vụ nêu trên, đề nghị báo cáo tiến độ giải ngân vốn và hướng xử lý khi điều chỉnh lại định mức phân bổ.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:</p> <p>1. Lý do điều chỉnh bỏ “huyện Đăk Glei” trong định mức phân bổ vốn sự nghiệp để Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ Y tế⁸²; trong đó có nội dung giao chỉ tiêu phát triển 04 trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao và phạm vi triển khai dự án: Vùng Tây Nguyên 01 Trung tâm tại tỉnh Kon Tum. - Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-BYT ngày 21 tháng 03 năm 2023 của Bộ Y tế⁸³; hướng dẫn phạm vi cụ thể tại Vùng 3: Tây Nguyên 01 Trung tâm giống (Kon Tum) và 03 Vùng trồng dược liệu quý (<i>Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông</i>). - Căn cứ Thông báo số 02/TB-YDCT ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Cục Y dược cổ truyền, Bộ Y tế⁸⁴; trong đó, có nội dung đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum nghiên cứu kỹ đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về địa bàn (xã, huyện) triển khai dự án Trung tâm nhân giống cây dược liệu đã gửi Ủy ban Dân tộc⁸⁵ để xác định địa điểm triển khai dự án Trung tâm nhân giống cây dược liệu công nghệ cao tại huyện Tu Mơ Rông phù hợp với nội dung đã đề xuất và đã được Ủy ban Dân tộc sử dụng làm căn cứ xây dựng Báo cáo khả thi và trình Hội đồng thẩm định Quốc gia. - Theo Văn bản số 1645/BYT-YDCT ngày 27 tháng 03 năm 2023 của Bộ Y tế⁸⁶; theo đó, Bộ Y tế trả lời tỉnh Ninh Thuận nội dung kiến nghị về địa bàn để đầu tư dự án dược liệu quý trên địa bàn tỉnh: “...đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận lựa chọn địa bàn thực hiện dự án theo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi Ủy ban Dân tộc; Công văn số 1770/UBND-HTQT ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc đề xuất triển khai dự án hạng mục “Đầu tư vùng trồng dược liệu quý” thuộc Chương trình, để tránh đầu tư nhỏ lẻ, manh mún và hình thành vùng trồng dược liệu tập trung, bền vững hiệu quả để thu hút được Doanh nghiệp đủ năng lực đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn 01 huyện để triển khai dự án”
---	--

⁸² về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình.

⁸³ Về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

⁸⁴ Về kết quả làm việc về công tác khảo sát, đánh giá phát triển vùng trồng dược liệu quý tại tỉnh Kon Tum.

⁸⁵ Theo Công văn số 1770/UBND-HTQT ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Dân tộc

⁸⁶ Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ntrong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia gia đoạn 2021-2025, trong đó trả lời tỉnh Ninh Thuận về nội dung liên quan “...**về địa bàn để đầu tư dự án dược liệu quý trên địa bàn tỉnh”**.”

Vì vậy, điều chỉnh bỏ “**huyện Đăk Glei**” trong định mức phân bổ vốn sự nghiệp Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý để tập trung nguồn vốn triển khai dự án Trung tâm nhân giống cây dược liệu tại huyện Tu Mơ Rông là đảm bảo theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và đề xuất của tỉnh tại Văn bản số 3700/UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và mục tiêu của Chương trình.

Đồng thời, để đảm bảo đồng bộ với quy định, hướng dẫn của Trung ương⁽⁸⁷⁾ Ủy ban nhân dân tỉnh biên tập nội dung điểm b tiết 2.1 khoản 2 Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết số 21 như sau: “b) Phân bổ vốn cho Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông 100% tổng số vốn của tiểu dự án để thực hiện Dự án Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao.”

2. Về tiến độ giải ngân vốn

- **Vốn Đầu tư:** Năm 2022, năm 2023 phân bổ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 14.966 triệu đồng (*Năm 2022: 6.394 triệu đồng, năm 2023: 8.572 triệu đồng*); **đến tại thời điểm báo cáo tỷ lệ giải ngân 0%.**

- **Vốn sự nghiệp:** Theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei về kinh phí giao cho huyện để thực hiện đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý⁸⁸: Năm 2022, 2023 giao 3.701 triệu đồng, huyện đang giao cho các đơn vị làm chủ đầu tư thực hiện quy trình phê duyệt 03 dự án hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu cho các xã có điều kiện (Mường Hoong, Ngọc Linh, Xốp), **đến tại thời điểm báo cáo tỷ lệ giải ngân 0%.**

3. Về hướng xử lý khi điều chỉnh lại định mức phân bổ: Đối với dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và năm 2023 đã phân bổ thực hiện nội dung Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3: 18.677 triệu đồng, trong đó: a) Điều chỉnh giảm vốn đầu tư phát triển Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: **14.966 triệu đồng.** b) Điều chỉnh giảm vốn sự nghiệp huyện Đăk Glei: **3.701 triệu đồng.** c) Điều chỉnh tăng huyện Tu Mơ Rông: **18.677 triệu đồng** (trong đó: *Vốn đầu tư phát triển: 14.966 triệu đồng và vốn sự nghiệp:*

⁸⁷ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 10/2022/TT-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

⁸⁸ Tại Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2023 về Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng triển khai trong giai đoạn 2026-2030

		3.701 triệu đồng).
	<p>Tại khoản 3 dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung khoản 2.2, mục 2 (Tiểu dự án 2) của Phụ lục 5”:</p> <p>a) Báo cáo làm rõ cơ sở quy định nội dung “<i>Phân bổ không quá 46,4% tổng số vốn của tiểu dự án để thực hiện Nội dung 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số và Phân bổ không quá 53,6% tổng số vốn của tiểu dự án để thực hiện Nội dung 02: Đào tạo đại học, sau đại học</i>”. Đề nghị xem xét nội dung này trong dự thảo Nghị quyết để đồng bộ với các quy định của Trung ương và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.</p> <p>b) Về việc điều chỉnh tỷ lệ phân bổ kế hoạch vốn “Đào tạo đại học, sau đại học” cho Sở Nội vụ. Đề nghị rà soát, cân nhắc việc điều chỉnh tỷ lệ này cho phù hợp vì hiện nay Chính phủ đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022; Ủy ban dân tộc đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022⁸⁹⁾ liên quan đến một số nội dung tại Tiểu dự án 2 Dự án 5.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát và báo cáo làm rõ một số nội dung sau:</p> <p>a) Căn cứ Văn bản số 343/UBND-CTMTQG ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc về rà soát phương án phân bổ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; theo đó giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum dự kiến phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện tiểu dự án 2, Dự án 5 là 33.304 triệu đồng (giai đoạn 2021-2025 và hàng năm trung ương không phân bổ chi tiết từng nội dung trong tiểu dự án). Do vậy, việc đề xuất quy định nội dung trên trong giai đoạn 2021-2025 nhằm để phân biệt cụ thể kinh phí từng nội dung để thuận lợi trong quá trình phân bổ vốn hàng năm.</p> <p>Tuy nhiên qua rà soát: Tại tiết a, điểm 2.2, khoản 2 Phụ lục 5 Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ⁹⁰ không quy định nội dung này. Để đảm bảo đồng bộ với các quy định của Trung ương và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ nội dung này tại khoản 2.2, mục 2 (Tiểu dự án 2) dự thảo Nghị quyết.</p> <p>b) Qua nghiên cứu các quy định có liên quan (Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ⁹¹; Nghị định số 141/2020/NĐ-CP của Chính phủ⁹² và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc), Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 2.2, mục 2 (Tiểu dự án 2) của Phụ lục 5, như sau:</p>

⁸⁹ Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

⁹⁰ Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

⁹¹ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

⁹² Về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

		<p>“2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp</p> <p>a) Nội dung 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số</p> <p>- Phân bổ vốn cho sở, ban, ngành: 100% tổng số vốn nội dung số 01 của tiêu dự án (Ban Dân tộc không quá 44%, Công an tỉnh không quá 15% để thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 41% để thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc và bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số).</p> <p>- Phân bổ vốn cho các địa phương: Không.</p> <p>b) Nội dung 02: Đào tạo đại học, sau đại học</p> <p>- Phân bổ vốn cho sở, ban, ngành: 100% tổng số vốn nội dung số 02 của tiêu dự án (Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 90,2% để thực hiện nội dung đào tạo đại học; Sở Nội vụ không quá 9,8% để thực hiện nội dung đào tạo sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số).</p>
	<p>Tại khoản 3 dự thảo Nghị quyết “Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3.2, mục 3 (Tiểu dự án 3) của Phụ lục 5”: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch vốn năm 2022, 2023 đã phân bổ cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện và vẫn đang giải ngân cho nhiệm vụ đào tạo nghề cho người lao động, tuy nhiên vì nhu cầu đăng ký học nghề tại các địa phương chưa đảm bảo mục tiêu đã phê duyệt và đơn giá về định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp chưa được cấp thẩm quyền ban hành nên khó khăn trong việc đặt hàng đào tạo nghề, giải ngân vốn. Vì vậy nên cân nhắc, tính toán việc đề nghị điều chỉnh giảm tỷ lệ phân bổ cho các huyện, thành phố và giao về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại kỳ họp này (<i>bởi lẽ nếu phân bổ về Sở thì sẽ không có khả năng giải ngân</i>); đề nghị chỉ đạo rà soát đánh giá xác định cụ thể mục tiêu, nội dung hỗ trợ, cơ quan đơn vị quản lý nguồn vốn... cho Tiểu dự án này, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ nội dung khoản 4 Điều 1 dự thảo Nghị quyết “4. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 3.2, mục 3 (Tiểu dự án 3) của Phụ lục 5</p> <p>3.2. Phân bổ vốn sự nghiệp</p> <p>a) Phân bổ vốn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Không quá 68,2% tổng số vốn của tiêu dự án.”</p> <p>Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo, rà soát đánh giá xác định cụ thể mục tiêu, nội dung hỗ trợ, cơ quan đơn vị quản lý nguồn vốn... cho Tiểu dự án này và sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp.</p>
	<p>Khẩn trương rà soát trình cấp thẩm quyền điều chỉnh Kế hoạch trung hạn, hằng năm Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát trình cấp thẩm quyền điều chỉnh Kế hoạch trung hạn, hằng</p>

<p>miền núi đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở đơn vị được phân bổ vốn kịp thời triển khai thực hiện.</p>	<p>năm Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tạo cơ sở đơn vị được phân bổ vốn kịp thời triển khai thực hiện.</p>
<p>Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát lại các tiêu dự án, dự án giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia để tránh chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật. Chỉ đạo chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí, bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát lại các tiêu dự án, dự án giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia để tránh chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo, sự phù hợp với quy định của pháp luật. Chỉ đạo chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng nguồn vốn được bố trí, bảo đảm việc thực hiện dự án hiệu quả, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng theo quy định hiện hành.</p>
<p>Đề nghị khẩn trương chỉ đạo rà soát, đánh giá đúng mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; trường hợp không còn nhiệm vụ chi, phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định⁽⁹³⁾ và báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn trung hạn cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.</p>	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, đánh giá đúng mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và trường hợp không còn nhiệm vụ chi, phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định và báo cáo, kiến nghị Trung ương xem xét điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn trung hạn cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.</p>
<p>Đề nghị rà soát, biên tập, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo quy định về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. Trong đó xem xét:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biên tập bỏ khoản 2 Điều 2 (Điều khoản thi hành): “Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế”, vì nội dung này đã được quy định tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022. - Đề nghị xem xét điều chỉnh bỏ khoản 3 Điều 2 (Điều 	<p>Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, sau khi rà soát lại kế hoạch vốn đã phân bổ năm 2022 và năm 2023 và các nội dung tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh biên tập lại Điều 2 dự thảo Nghị quyết như sau:</p> <p>“Điều 2. Tổ chức thực hiện</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện. 3. Đối với kế hoạch vốn năm 2023 đã phân bổ theo quy định của Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND để thực hiện các dự án, tiểu dự án, và đã có khối lượng thực hiện thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-

⁹³ Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước.

<p>khoản thi hành): “Đối với vốn ngân sách nhà nước chưa được phân bổ của năm 2023 và vốn ngân sách nhà nước từ năm 2024 trở đi thực hiện phân bổ theo quy định của Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và quy định tại Nghị quyết này.”.</p> <p>- Nghiên cứu điều chỉnh nội dung khoản 4 Điều 2 cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo kế hoạch vốn năm 2023 đã phân bổ cho các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện các nội dung điều chỉnh tại Nghị quyết này triển khai thực hiện đồng bộ. Riêng Tiểu dự án 2, Dự án 3, phân bổ kế hoạch vốn năm 2022, 2023 theo quy định tại Nghị quyết này.</p> <p>- Rà soát, biên tập lại Điều 2 dự thảo Nghị quyết cho đồng bộ về thể thức, kỹ thuật trình bày, nội dung theo quy định.</p>	<p><i>HĐND. Riêng nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 để thực hiện nội dung Hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3 thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.</i></p> <p><i>4. Đối với kế hoạch vốn năm 2023 đã phân bổ theo quy định của Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND để thực hiện các dự án, tiểu dự án, nhưng chưa triển khai, chưa có khối lượng thực hiện thì thực hiện theo quy định của Nghị quyết này”.</i></p>
---	---